

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ 2557

เทศบาลตำบลศรีสุนทร

อำเภอ กลาง จังหวัดภูเก็ต

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 101,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	16,557,020	บาท
งบบุคลากร	รวม	8,050,920	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	3,072,000	บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	756,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของนายกเทศมนตรี จำนวน 1 อัตรา รองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 อัตราตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาที่ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรีที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>			
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	240,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งของนายกเทศมนตรี จำนวน 1 อัตรา รองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 อัตรา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาที่ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>			

<p>เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรี จำนวน 1 อัตรา รองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 อัตรา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาที่ดำรงตำแหน่งประธาน สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่ง รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขาธิการนายกเทศมนตรีที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	<p>จำนวน 240,000 บาท</p>
<p>เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองจัดการบริหารส่วนตำบล</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของเลขานุการนายกเทศมนตรี จำนวน 1 อัตรา และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จำนวน 1 อัตรา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาที่ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลเลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	<p>จำนวน 216,000 บาท</p>
<p>เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสุนทร จำนวน 12 อัตรา</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประธานสภาเทศบาล เป็นเงิน 198,000.- บาท - รองประธานสภาเทศบาล เป็นเงิน 162,000.- บาท - สมาชิกสภา จำนวน 10 อัตรา เป็นเงิน 1,260,000.- บาท <p>ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาที่ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรง</p>	<p>จำนวน 1,620,000 บาท</p>

ตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา เทศบาล
 เลขาธิการนายกเทศมนตรีที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และ
 การจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.
 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ตั้งจ่ายจาก
 เงินรายได้

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 4,978,920 บาท

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 2,044,620 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินเดือนขั้นเงินเดือนประจำปีให้
 พนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 232,740 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของ
 ข้าราชการ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิก
 จ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการ
 และลูกจ้างประจำของส่วนราชการพ.ศ.2548 เงินตอบแทน
 พิเศษของพนักงาน ผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ
 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตามประกาศคณะกรรมการ
 กลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การ
 ให้พนักงานลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาล
 ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มตามวุฒิ
 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่อง
 หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนที่
 ปรับเพิ่ม สำหรับคุณวุฒิที่ สำนักงานข้าราชการพลเรือน
 (ก.พ.) หรือ คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรองว่า
 คุณภูมินั้นเป็นคุณวุฒิเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ที่ได้รับแต่งตั้ง
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 109,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร เงินประจำ
 ตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ ตามระเบียบกำหนดให้เบิกจ่ายได้
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 150,720 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินเดือนขั้นเงินเดือนประจำปีให้
 ลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	51,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,589,880	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	800,760	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
งบดำเนินงาน	รวม	7,820,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	2,270,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,000,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เช่นคณะกรรมการพิจารณาผล คณะกรรมการเปิดซอง คณะกรรมการประเมินผลงานต่างๆ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0808.3/ว 4231 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2546 และเพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง เป็นกรณีพิเศษ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ในกรณีปฏิบัติงานเร่งด่วนจำเป็นพิเศษนอกเวลาราชการปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพักให้พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

<p>เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้ แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ นายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	20,000 บาท
<p>เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำนายกเทศมนตรีได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	80,000 บาท
<p>ค่าใช้จ่าย</p>	รวม	2,635,000 บาท
<p>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการทำประกันภัยรถยนต์ราชการ ค่าจัดทำรายงานกิจการประจำปี ค่าบอกรับวารสารหรือเอกสารทางวิชาการอื่นๆ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาล ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าติดตั้งและแก้ไขระบบกระแสไฟฟ้าและโทรศัพท์ ค่าซักฟอก ค่าบรรจุน้ำยาเคมีดับเพลิง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 	จำนวน	500,000 บาท
<p>รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่ารับรองและพิธีการเกี่ยวกับการฝึกอบรมโครงการต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่าบริการด้วยและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองเพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล - ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่มต่างๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองและค่าบริการอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุม -ค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 	จำนวน	115,000 บาท

-พิธีเปิดอาคารต่างๆ

-ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	400,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอก ราชอาณาจักร เพื่อจ่ายเป็นค่าอบรม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ให้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ที่มีความ จำเป็นต้องเดินทางไปติดต่อราชการหรือมีการโอนย้ายหรือ เข้ารับการอบรมสัมมนาหรือสอบคัดเลือก และมีสิทธิตาม ระเบียบที่ทางราชการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทน ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหาร ท้องถิ่น กรณีครบวาระ หรือมีตำแหน่งว่างลง ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)			
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวง มาลา และแจกันดอกไม้ เพื่อมอบให้บุคคลผู้มีเกียรติต่าง ๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าชุดใช้ ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย (18 มี.ค 2557) ได้แก่ ค่าดอกไม้ ธูป เทียน พวงมาลา ค่าตกแต่ง สถานที่ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมา บริการ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายตาม โครงการที่เทศบาลกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจาก แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559) ยุทธศาสตร์ที่ 8 แนวทาง 1 โครงการที่ 6 หน้า 95			
โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม สาธารณประโยชน์และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเนื่องในวันเทศบาล (24 เม.ย. 2557) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจาก แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)ยุทธศาสตร์ที่ 8 แนวทาง 1 โครงการที่ 5 หน้า 94			

<p>โครงการดำเนินกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ (5 ธันวาคม มหาราชอาณาจักร)</p>	จำนวน	255,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในการจัดทำโครงการ ค่า ของขวัญ ของรางวัล เงินรางวัล ค่าเช่าเวทีเครื่องขยายเสียง พร้อมติดตั้ง ค่าตกแต่งเวที ค่าจ้างเหมาตกแต่งพระบรม ฉายาลักษณ์ ค่าวัสดุในการจัดเวที ค่าพลุ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุต่างๆสำหรับใช้ในงาน พิธี และค่าใช้จ่ายอื่นๆตามโครงการที่เทศบาลกำหนด ตั้ง จ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559) ยุทธศาสตร์ที่ 8 แนวทาง 1 โครงการที่ 3 หน้า 94</p>			
<p>โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน</p>	จำนวน	150,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินโครงการเทศบาล เคลื่อนที่พบประชาชน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจาก แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559) ยุทธศาสตร์ที่ 8 แนวทาง 1 โครงการที่ 2 หน้า 9</p>			
<p>โครงการเทิดพระเกียรติพระแม่แห่งแผ่นดิน (12 สิงหาคม ราชินี)</p>	จำนวน	255,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในการจัดทำโครงการ ค่า ของขวัญ ของรางวัล เงินรางวัล โล่รางวัล ค่าเช่าเวทีเครื่อง ขยายเสียงพร้อมติดตั้ง ค่าตกแต่งเวที ค่าจ้างเหมาตกแต่ง พระบรมฉายาลักษณ์ ค่าวัสดุในการตกแต่งเวที ค่าพลุ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุต่างๆสำหรับ ใช้ในงานพิธี และค่าใช้จ่ายอื่นๆตามโครงการที่เทศบาล กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559) ยุทธศาสตร์ที่ 8 แนวทาง 1 โครงการ ที่ 4 หน้า 94</p>			
<p>โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มพูนความรู้และ ประสิทธิภาพการทำงานให้แก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น พนักงาน เทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเทศบาล</p>	จำนวน	400,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร วัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะและค่าใช้จ่าย อื่นๆ ในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ ตามโครงการที่เทศบาลกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559) ยุทธศาสตร์ที่ 8 แนวทาง 4 โครงการที่ 3 หน้า 103</p>			

<p>โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มพูนความรู้และประสิทธิภาพการทำงานให้แก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร วัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าสถานที่ ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศตามโครงการที่เทศบาลกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559) ยุทธศาสตร์ที่ 8 แนวทาง 4 โครงการที่ 2 หน้า 103</p>	จำนวน	400,000	บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กรณีวงเงินไม่เกิน 5,000.- บาท) เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	100,000	บาท
ค่าวัสดุ	รวม	1,250,000	บาท
<p>วัสดุสำนักงาน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ กุญแจ น้ำดื่ม โต๊ะต่างๆ ตู้ต่างๆ เก้าอี้ต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	160,000	บาท
<p>วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ สวิตช์ ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า แบตเตอรี่แห่ง ถ่านวิทยุมือถือ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	20,000	บาท
<p>วัสดุงานบ้านงานครัว</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด แปรงขัด ฝักบัว ฟองน้ำซักฟอก น้ำยาดับกลิ่น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	70,000	บาท
<p>วัสดุก่อสร้าง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆ ในการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ทินเนอร์ สี ปูน หินทราย อิฐ ตะปู เหล็กเส้น ท่อน้ำประปา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	20,000	บาท
<p>วัสดุยานพาหนะและขนส่ง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก น้ำกลั่น ไชควง น็อตและสกรู อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และอื่นๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	30,000	บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	800,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถยนต์ราชการ รถจักรยานยนต์ และเครื่องมือเครื่องใช้ที่ต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิง เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันแก๊สโซฮอล 91,95 น้ำมันจาระบี น้ำมันเครื่อง น้ำมันเบรก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	100,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ค่าป้ายประกาศ ประชาสัมพันธ์ แผ่นป้าย ปุ่กันและสี รูปสี่หรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัด ขยาย วีดีโอเทป แผ่นซีดี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ ตลับผงหมึก กระดาษต่อเนื่อง แผ่นกรองแสง สายเคเบิล Light Pen ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	1,675,000	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	1,600,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าภายในสำนักงานเทศบาล ศาลาอเนกประสงค์ตามหมู่บ้านต่างๆ และอาคารที่เป็นทรัพย์สินของเทศบาล รวมถึงค่าไฟฟ้าล่าโพงเสียงตามสายของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>			
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	50,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ภายในสำนักงานเทศบาล ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่เลขหมายต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้บริหารและประธานสภาเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>			
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	25,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าโทรสาร ค่าสื่อสารอื่นๆ รวมทั้งค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>			
งบลงทุน	รวม	646,100	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	416,100	บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน	60,000	บาท
<p>จัดจ้างทำชั้นวางแฟ้ม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดจ้างทำชั้นวางแฟ้ม สำหรับในห้องทำงานของสำนักปลัด และ ห้องเลขานุการนายกเทศมนตรี</p>			

(เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อในราคาท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้ออย่างประหยัด ฯ) โดยมีเหตุผลดังนี้

- 1.วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
- 2.ความจำเป็นที่ต้องซื้อนอกเหนือบัญชีฯ : เนื่องจากไม่มีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ
- 3.ประโยชน์ที่เทศบาลจะได้รับ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และองค์กร สร้างภาพลักษณ์และความพึงพอใจต่อหน่วยงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 – 2559) ยุทธศาสตร์ที่ 8 แนวทางที่ 3 โครงการที่ 7 หน้าที่ 96

จัดซื้อตู้กระจกแบบบานเลื่อน

จำนวน

7,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน จำนวน 1 ตู้ สำหรับเอกสาร ฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในห้องประชุมสภาเทศบาล(เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อในราคาท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้ออย่างประหยัด ฯ) โดยมีเหตุผลดังนี้

- 1.วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
- 2.ความจำเป็นที่ต้องซื้อนอกเหนือบัญชีฯ : เนื่องจากไม่มีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ
- 3.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : ทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็วเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 – 2559) ยุทธศาสตร์ที่ 8 แนวทางที่ 3 โครงการที่ 17 หน้าที่ 95

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร

จำนวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน 2 ตู้ เพื่อใช้จัดเก็บเอกสารของสำนักปลัดเทศบาล(เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22

มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อใน
ราคาท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้ออย่างประหยัด ฯ) โดย
มีเหตุผลดังนี้

1. วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
2. ความจำเป็นที่ต้องซื้อนอกเหนือบัญชีฯ : เนื่องจากไม่มี
ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนัก
งบประมาณ
3. ประโยชน์ที่เทศบาลจะได้รับสามารถจัดเก็บเอกสารได้
อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย และหาได้ง่ายขึ้น ตั้งจ่ายจาเงิน
รายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557- 2559)
ยุทธศาสตร์ที่ 8 แนวทาง 3 โครงการที่ 4 หน้าที่ 93

จัดซื้อตู้เอกสารไม่น้อยกว่า 4 ลีนซ์ก

จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เอกสารไม่น้อยกว่า 4 ลีนซ์ก จำนวน
2 ตู้ เพื่อใช้จัดเก็บเอกสารทะเบียนประวัติต่าง ๆ ของงาน
การเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มี
ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนัก
งบประมาณ เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อใน
ราคาท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้ออย่างประหยัด ฯ) โดย
มีเหตุผลดังนี้

1. วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
2. ความจำเป็นที่ต้องซื้อนอกเหนือบัญชีฯ : เนื่องจากไม่มี
ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนัก
งบประมาณ
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : ทำให้เกิดความสะดวก
รวดเร็วเกิดประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 – 2559)
ยุทธศาสตร์ที่ 8 แนวทางที่ 3 โครงการที่ 5 หน้าที่ 93

จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุด สำหรับใช้
จุดธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปในห้องประชุมสภา (เป็น
ครุภัณฑ์ที่ไม่มีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ
สำนักงบประมาณ เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อใน
ราคาท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้ออย่างประหยัด ฯ) โดย
มีเหตุผลดังนี้

- 1.วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
- 2.ความจำเป็นที่ต้องซื้อนอกเหนือบัญชีฯ : เนื่องจากไม่มีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ
- 3.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : ทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็วเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 – 2559) ยุทธศาสตร์ที่ 8 แนวทางที่ 3 โครงการที่ 1 หน้าที่ 93

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแรงดันสูง	จำนวน	35,000	บาท
-------------------------------	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแรงดันสูง ขนาดแรงดันไม่น้อยกว่า 140 บาร์ จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ฉีดล้างทำความสะอาดพื้นถนนบริเวณสำนักงาน รถยนต์ราชการ เครื่องจักรกลต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล (เป็นครุภัณฑ์ที่มีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ แต่เทศบาลมีความต้องการขนาด/คุณลักษณะและราคานอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อในราคาท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้ออย่างประหยัด ฯ) โดยมีเหตุผลดังนี้

- 1.วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
 - 2.ความจำเป็นที่ต้องซื้อนอกเหนือบัญชีฯ : เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวมีประสิทธิภาพเหมาะแก่การใช้งานมากกว่า
 - 3.ประโยชน์ที่เทศบาลจะได้รับ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และองค์กร สร้างภาพลักษณ์และความพึงพอใจต่อหน่วยงาน
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 -2559) ยุทธศาสตร์ที่ 8 แนวทาง 3 โครงการที่ 16 หน้า 95

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	จำนวน	32,900	บาท
--------------------------------------	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ANSL Lumens จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ฉายวีดิทัศน์ การประชาสัมพันธ์งานของเทศบาล และงานอื่นๆ ในห้องประชุมสภาเทศบาล (ตามราคา

มาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงานประมาณ 2556)

โดยมีเหตุผลดังนี้

- 1.วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
- 2.เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากที่มีอยู่สภาพชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้
- 3.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ทำให้มีความสะดวก รวดเร็ว เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559) ยุทธศาสตร์ที่ 8 แนวทาง 3 โครงการที่ 6 หน้า 93

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	จำนวน	28,000	บาท
-------------------------------------	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง คุณสมบัติพื้นฐาน ดังนี้

- * มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 209 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- * มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- * มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 GB หรือมี Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 60 GB จำนวน 1 หน่วย
- * DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- * มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ Gigabit Ethernet หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- * มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท.0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552

- 1.วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
- 2.เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากที่มีอยู่ไม่เพียงพอ
- 3.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ทำให้มีความสะดวก รวดเร็ว เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 -2559) ยุทธศาสตร์ที่ 8 แนวทาง 3 โครงการที่ 7 หน้า 96

ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ระดับจังหวัดภูเก็ต

จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 750VA	จำนวน	3,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 750VA จำนวน 2 เครื่อง คุณสมบัติพื้นฐาน ดังนี้			
* มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 750 VA			
(เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อในราคาท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้ออย่างประหยัด ฯ)ตามเกณฑ์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีเหตุผลดังนี้			
1.วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน			
2.ความจำเป็นที่ต้องซื้อนอกเหนือบัญชีฯ : เนื่องจากไม่มีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ			
3.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ทำให้มีความสะดวก รวดเร็ว เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 -2559) ยุทธศาสตร์ที่ 8 แนวทาง 3 โครงการที่ 15 หน้า 98			
ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ระดับจังหวัดภูเก็ต			

จัดซื้อจอภาพ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว	จำนวน	7,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดซื้อจอภาพ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว จำนวน 2 จอ คุณสมบัติพื้นฐาน ดังนี้			
* มีขนาดไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว			
* รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่น้อยกว่า 1,600 x 900 Pixel			
* มี Refresh Rate ไม่น้อยกว่า 60 Hz			
(เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อใน			

ราคาท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้ออย่างประหยัด ฯ)ตาม
เกณฑ์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โดยมีเหตุผลดังนี้

- 1.วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
- 2.ความจำเป็นที่ต้องซื้อนอกเหนือบัญชีฯ : เนื่องจากไม่มี
ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนัก
งบประมาณ
- 3.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ทำให้มีความสะดวก รวดเร็ว
เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 -2559)
ยุทธศาสตร์ที่ 8 แนวทาง 3 โครงการที่ 14 หน้า 95
ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ระดับ
จังหวัดภูเก็ต

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์	จำนวน	7,600	บาท
---	-------	-------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ
เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ชุด (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่
มีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนัก
งบประมาณ เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อใน
ราคาท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้ออย่างประหยัด ฯ)ตาม
เกณฑ์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2557 - 2559)

ยุทธศาสตร์ที่ 8 แนวทาง 3 โครงการที่ 7 หน้า 96 ทั้งนี้จะ
เบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ระดับ
จังหวัดภูเก็ต

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	200,000	บาท
----------------------------------	-------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กรณีที่มีวงเงินเกิน 5,000.-
บาท)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	230,000	บาท
---------------------------------	------------	----------------	------------

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

โครงการติดตั้งกันสาดอาคารสำนักงานเทศบาลหลังเก่า	จำนวน	160,000	บาท
---	-------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการติดตั้งกันสาดอาคาร
สำนักงานเทศบาลหลังเก่า

- 1.วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันทรัพย์สินต่างๆ ของเทศบาลไม่ให้เสียหาย
- 2.เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากที่มีอยู่ในสภาพชำรุด
- 3.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ไม่ทำให้น้ำรั่วซึม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559) ยุทธศาสตร์ที่ 8 แนวทาง 3 โครงการที่ 9 หน้า 96

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	70,000	บาท
---	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (รายจ่ายเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงินเกิน 5,000.- บาท)

งบรายจ่ายอื่น	รวม	40,000	บาท
----------------------	------------	---------------	------------

รายจ่ายอื่น	รวม	40,000	บาท
-------------	-----	--------	-----

รายจ่ายอื่น	จำนวน	40,000	บาท
-------------	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา สํารวจประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาลตำบลศรีสุนทร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 -2559)ยุทธศาสตร์ที่ 8 แนวทาง 2 โครงการที่ 1 หน้า 92

.....

งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	60,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	60,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	60,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ			
โครงการจัดทำฐานข้อมูลชุมชน	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำฐานข้อมูล ชุมชน เช่นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจาก แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559) ยุทธศาสตร์ที่ 8 แนวทาง 5 โครงการที่ 2 หน้า 102			

.....

งานบริหารงานคลัง	รวม	5,776,130	บาท
งบบุคลากร	รวม	3,042,130	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,042,130	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,528,860	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้พนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	214,560	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน หรืออื่นๆ เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2548 เงินตอบแทนพิเศษของพนักงานผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มตามวุฒิ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนที่ปรับเพิ่ม สำหรับคุณวุฒิที่ สำนักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) หรือ คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรองว่าคุณภูมินั้นเป็นคุณวุฒิเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ ตามระเบียบกำหนดให้เบิกจ่ายได้ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	340,320	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินเลื่อนขั้นเงินค่าจ้างประจำปีให้ลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	12,790	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.)เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	598,320	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	305,280	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
งบดำเนินงาน	รวม	2,645,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	161,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบท. ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เช่น คณะกรรมการพิจารณาผล คณะกรรมการเปิดซอง คณะกรรมการประเมินผลงานต่างๆ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ที่ต้องมาปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	51,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพักให้พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้ แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

ค่าใช้จ่าย	รวม	2,130,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือค่าซักรีด ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าเช่าทรัพย์สินค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา และโทรศัพท์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	80,000	บาท
<p>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร เพื่อจ่ายเป็นค่าอบรม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ให้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ที่มีความจำเป็นต้องเดินทางไปติดต่อราชการหรือมีการโอนย้ายหรือเข้ารับการอบรมสัมมนาหรือสอบคัดเลือก และมีสิทธิตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>			
โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	จำนวน	2,000,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559) ยุทธศาสตร์ที่ 8 แนวทางที่ 4 หน้า 98 ลำดับที่ 1</p>			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินที่ชำรุด เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ตู้ เครื่องคอมพิวเตอร์ ยานพาหนะ ฯลฯ ของกองคลังให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>			
ค่าวัสดุ	รวม	202,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกาไม้บรรทัด ยางลบ กระดาษไข แฟ้ม ลวดเย็บกระดาษ หนังสือวารสาร น้ำดื่มสะอาด โต๊ะต่างๆ ตู้ต่างๆ เก้าอี้ต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	2,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สวิตช์ ไฟฟ้าสายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า แบตเตอรี่แห่ง ถ่านวิทยุมือถือ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>			

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน รถยนต์ อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และอื่นๆ ที่จำเป็นในการบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	70,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ และเครื่องมือเครื่องใช้ที่ต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิง เช่น น้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล 95 น้ำมันเบนซิน แก๊สโซฮอล 91 น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายประกาศ फिल्मถ่ายรูป สีน้าพลาสติก สีน้ามัน ฯลฯ เพื่อประโยชน์ในการวางระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อเป็นประโยชน์ในการหารายได้จากการจัดเก็บภาษีของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	70,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับ ผงหมึก แป้นพิมพ์ หรืองานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	152,000	บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	12,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องโทรศัพท์หรือค่าบริการโทรศัพท์ในการติดต่อราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	120,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าจัดซื้อดวงตราไปรษณียากร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
งบลงทุน	รวม	89,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	89,000	บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน	20,000	บาท
จัดซื้อตู้เหล็ก 4 ชั้น แบบล้อเลื่อน จำนวน 4 ตู้			

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 4 ชั้น จำนวน 4 ตัวๆ ละ 5,000 บาท(เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อในราคาท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้ออย่างประหยัด ฯ) โดยมีเหตุผลดังนี้

- 1.วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
- 2.ความจำเป็นที่ต้องซื้อนอกเหนือบัญชีฯ : เนื่องจากไม่มีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ
- 3.ประโยชน์ที่เทศบาลจะได้รับ ทำให้มีความสะดวกรวดเร็วเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ตั้งจ่ายจาเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 – 2559) ยุทธศาสตร์ที่ 8 แนวทางที่ 3 โครงการที่ 19 หน้าที่ 3

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 28,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง คุณสมบัติพื้นฐาน ดังนี้

- * มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 209 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- * มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- * มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 GB หรือมี Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 60 GB จำนวน 1 หน่วย
- * DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- * มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ Gigabit Ethernet หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- * มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย(เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อในราคาท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้ออย่างประหยัด ฯ)

ตามเกณฑ์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีเหตุผลดังนี้

1. วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
 2. ความจำเป็นที่ต้องซื้อนอกเหนือบัญชีฯ : เนื่องจากไม่มีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ
 3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ทำให้มีความสะดวก รวดเร็ว เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559) ยุทธศาสตร์ที่ 8 แนวทางที่ 3 หน้า 92 ลำดับที่ 13
- ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ระดับจังหวัดภูเก็ต

จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 750VA จำนวน 3,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 750VA จำนวน 2 เครื่อง คุณสมบัติพื้นฐาน ดังนี้

* มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 750 VA

* สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

(เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อในราคาท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้ออย่างประหยัด ฯ) ตามเกณฑ์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีเหตุผลดังนี้

1. วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
 2. ความจำเป็นที่ต้องซื้อนอกเหนือบัญชีฯ : เนื่องจากไม่มีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ
 3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ทำให้มีความสะดวก รวดเร็ว เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559) ยุทธศาสตร์ที่ 8 แนวทางที่ 3 หน้า 92 ลำดับที่ 13
- ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ระดับจังหวัดภูเก็ต

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 7,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ชุด (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อในราคาท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้ออย่างประหยัด ฯ) ตามเกณฑ์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559) ยุทธศาสตร์ที่ 8 แนวทางที่ 3 หน้า 92 ลำดับที่ 13 ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ระดับจังหวัดภูเก็ต

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เครื่องใช้สำนักงานที่ชำรุด เช่น ยานพาหนะ เครื่องถ่ายเอกสาร คอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ ของกองคลังให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ (รายจ่ายเพื่อให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000.- บาท) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

.....

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	2,601,400	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,420,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	150,000	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	150,000	บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ในกรณีปฏิบัติงานเร่งด่วนจำเป็นพิเศษนอกเวลาราชการปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>			
ค่าใช้จ่าย	รวม	570,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
- โครงการสายตรวจประจำตำบล และดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในกิจกรรม สถานที่ และช่วงเทศกาลต่างๆ	จำนวน	200,000	บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการสายตรวจประจำตำบลและดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในกิจกรรม สถานที่ และช่วงเทศกาลต่างๆตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตำบลศรีสุนทร (2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 5 ลำดับที่ 3 หน้า 67</p>			
โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	จำนวน	50,000	บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการบรรเทาภัยจากอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตำบลศรีสุนทร (2557-2559)ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 5 ลำดับที่ 4 หน้า 68</p>			
โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	จำนวน	50,000	บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการบรรเทาภัยจากอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตำบลศรีสุนทร (2557-2559)ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 5 ลำดับที่ 5 หน้า 68</p>			

<p>โครงการฝึกอบรมทบทวนและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของสมาชิกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อปพร.)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมทบทวนและพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของสมาชิก อปพร.สังกัดศูนย์อปพร.เทศบาลตำบลศรีสุนทร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลตำบลศรีสุนทร (2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 5 ลำดับที่ 2 หน้า 67</p>	จำนวน	120,000	บาท
<p>โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ชุดใหม่</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนที่มีจิตสาธารณะในการปฏิบัติงานช่วยเหลือสังคม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลตำบลศรีสุนทร (2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 5 ลำดับที่ 1 หน้า 67</p>	จำนวน	100,000	บาท
<p>โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตำบลศรีสุนทร (2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 6 ลำดับที่ 3 หน้า 71</p>	จำนวน	50,000	บาท
ค่าวัสดุ	รวม	700,000	บาท
<p>วัสดุยานพาหนะและขนส่ง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุในการซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะ เช่น กรวยจราจร แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หลอดไฟ ตลับลูกปืน สายไมล์ หัวเทียน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	50,000	บาท
<p>วัสดุเครื่องแต่งกาย</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ชุดฝึก อปพร. หรือชุดปฏิบัติการ อปพร. ประกอบด้วย หมวก เสื้อ กางเกง เข็มขัด รองเท้า รวมทั้งบัตรประจำตัว อปพร. วุฒิบัตร เข็มเครื่องหมาย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	50,000	บาท
<p>วัสดุเครื่องดับเพลิง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ในการดับเพลิงในเขตตำบลศรีสุนทรและสถานีดับเพลิง ค่าจัดซื้อสายสูบน้ำดับเพลิง สายส่งน้ำดับเพลิง ข้อต่อส่งน้ำ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	600,000	บาท

งบลงทุน	รวม	1,181,400	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	181,400	บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			
จัดซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน ๑ คัน	จำนวน	46,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน ขนาดไม่น้อยกว่า 120 มีคุณลักษณะดังนี้			
- ขนาดต้องไม่น้อยกว่า 120 ซีซี.			
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 8 แนวทางที่ 3 ลำดับที่ 2 หน้า 93(ตั้งจ่ายตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ))			
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง			
จัดซื้อเครื่องเลื่อยยนต์ จำนวน ๑ เครื่อง	จำนวน	35,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเลื่อยยนต์ จำนวน 1 เครื่อง(ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องถื่น) โดยมีเหตุผลดังนี้			
1. วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย			
2. เหตุผลความจำเป็น : เนื่องจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ต้องใช้อาศัยความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน			
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : เกิดความรวดเร็วในการติดต่อประสานงาน			
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 5 ลำดับที่ 10 หน้า 69			
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง			
จัดซื้อชุดไฟเดรส (ชุดผจญเพลิง)	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดไฟเดรส (ชุดผจญเพลิง) ชุดละ ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท จำนวน ๒ ชุด (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อในราคาท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้ออย่างประหยัด ฯ)โดยมีเหตุผลดังนี้			
1.วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน			
2.ความจำเป็นที่ต้องซื้อนอกเหนือบัญชีฯ : เนื่องจากไม่			

ปรากฏในบัญชีครุภัณฑ์

3.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : เกิดความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 5 ลำดับที่ 8 หน้า 69

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	1,000,000	บาท
--------------------------	-----	-----------	-----

อาคารต่าง ๆ

โครงการก่อสร้างสถานีรถดับเพลิง	จำนวน	1,000,000	บาท
--------------------------------	-------	-----------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างสถานีรถดับเพลิงเพื่อใช้เป็นสถานที่ในการจัดเก็บอุปกรณ์ที่ใช้ในการดับเพลิง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 5 ลำดับที่ 7 หน้า 69

.....

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	17,097,580	บาท
งบบุคลากร	รวม	3,124,420	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,124,420	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,102,660	บาท
1.พนักงานเทศบาล จำนวน 4 อัตรา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี เป็นเงิน 558,870 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
2.พนักงานครูเทศบาล จำนวน 3 อัตรา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี 543,792 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	89,760	บาท
(1) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินประจำตำแหน่งอื่นๆ แก่พนักงานเทศบาล เป็นเงิน 30,480 .- บาท ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
(2) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินประจำตำแหน่งอื่นๆ แก่พนักงานครูเทศบาล เป็นเงิน 59,280.- บาท ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน			
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	42,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เดือนละ 3,500 บาท แก่พนักงานครูเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,137,240	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน เงินอื่นๆ ให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 13 อัตรา			
1.พนักงานจ้าง จำนวน 12 อัตรา เป็นเงิน 1,064,640 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
2.พนักงานจ้าง จำนวน 1 อัตรา (บุคลากรสนับสนุนการสอน) เป็นเงิน 72,600 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน			
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	752,760	บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวหรือเงินอื่นให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 16 อัตรา เป็นเงิน 717,360 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวหรือเงินอื่นให้แก่พนักงานจ้าง (บุคลากรสนับสนุนการสอน) จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 35,400 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน			

งบดำเนินงาน	รวม	6,405,260	บาท
 ค่าตอบแทน	รวม	201,200	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ในกรณีปฏิบัติงานเร่งด่วนจำเป็นพิเศษนอกเวลาราชการปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	31,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพักให้พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้ แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
 ค่าใช้จ่าย	รวม	3,216,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	450,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าบอกรับวารสารหรือเอกสารทางวิชาการอื่น ๆ ค่าซั๊กฟอก ค่าเย็บเอกสารเข้าเล่ม ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างทำความสะอาด ค่าจ้างยาม ค่าจ้างทำความสะอาดสระว่ายน้ำ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	70,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

<p>โครงการเข้าค่ายภาคฤดูร้อน</p> <p>เพื่อดำเนินกิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมเข้าค่ายคอมพิวเตอร์ กิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ กิจกรรมเข้าค่ายกีฬา กิจกรรมเข้าค่ายศิลปะ กิจกรรมค่ายนาฏศิลป์ กิจกรรมบรรพชาสามเณร กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม โดยจ่ายเป็น ค่าเอกสารและสื่อ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโล่ ค่าของขวัญของรางวัล ค่าเกียรติบัตร ค่าอุปกรณ์ ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 1 ลำดับที่ 8 หน้า 49</p>	จำนวน	500,000	บาท
<p>โครงการเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</p> <p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 3 ลำดับที่ 2 หน้า 53</p>	จำนวน	150,000	บาท
<p>โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าเกียรติบัตร ค่าอุปกรณ์จัดบอร์ดวิชาการ ค่าอุปกรณ์สำหรับการเตรียมการแข่งขัน ค่าของขวัญของรางวัล ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 –2559) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 1 ลำดับที่ 14 หน้า 51</p>	จำนวน	50,000	บาท
<p>โครงการจัดงานวันพ่อและวันแม่แห่งชาติ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าดอกมะลิ ค่าดอกไม้ รูป เทียน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าซื้อพวงมาลัย ค่าเกียรติบัตร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00211) นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 1 ลำดับที่ 4 หน้า 48</p>	จำนวน	30,000	บาท
<p>โครงการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา</p> <p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่าสถานที่ ค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตั้งจ่ายจากเงิน</p>	จำนวน	70,000	บาท

รายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 5 ลำดับที่ 2 หน้า 53

โครงการเด็กไทยใส่ใจโภชนาการ เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับดำเนินการตาม โครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 1 ลำดับที่ 18 หน้า 52	จำนวน	10,000	บาท
โครงการถวายเทียนพรรษาวันเข้าพรรษา เพื่อจ่ายเป็น ค่าเทียนพรรษา ค่าดอกไม้ ธูป เทียน ค่า ชุดสังฆทาน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตั้งจ่าย จากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557- 2559) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 1 ลำดับที่ 20 หน้า	จำนวน	15,000	บาท
โครงการนำเด็กนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ศึกษา ดูงานแหล่งเรียนรู้ เพื่อจ่ายเป็น ค่าธรรมเนียม ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าพาหนะ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 1 ลำดับที่ 21 หน้า 21	จำนวน	25,000	บาท
โครงการประกวดมารยาทไทย เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนวิทยากรอบรมแก่ครู ค่าของขวัญ ของรางวัล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจาก แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 1 ลำดับที่ 2 หน้า 48	จำนวน	40,000	บาท
โครงการประชุมผู้ปกครอง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสารประกอบการ ประชุม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ โครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 5 ลำดับที่ 17 หน้า 51	จำนวน	20,000	บาท
โครงการฝึกอบรมครูและทัศนศึกษาดูงานของครูและบุคลากร ทางการศึกษา เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่า พาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับการอบรม ฯลฯ ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.	จำนวน	150,000	บาท

2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 3 ลำดับที่ 1 หน้า 53

โครงการมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าเช่าสถานที่ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าชุดครุย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำวุฒิบัตร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 1 ลำดับที่ 7 หน้า 49			
โครงการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาสถาบันเอกชนหรือบุคคลในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนในระดับปฐมวัย ให้แก่นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลศรีสุนทร และ โรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 1 ลำดับที่ 1 หน้า 48			
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	250,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าของขวัญของรางวัลสำหรับเด็ก ค่าจัดและตกแต่งเวที ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนการแสดง ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าซุ้มลูกโป่ง ค่าอุปกรณ์จัดทำซุ้มกิจกรรมต่าง ๆ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าขยายอัดภาพ ค่าเกียรติบัตร ค่าโลโก้ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 1 ลำดับที่ 12 หน้า 50			
โครงการวันไหว้ครู	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าดอกไม้ รูป เทียน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าหนังสือ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 1 ลำดับที่ 16 หน้า 51			
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	1,076,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ -โครงการอาหารกลางวันเด็กเล็ก ระดับก่อนปฐมวัย ในอัตราคนละ 20 บาท จำนวน 280 วัน จำนวน 70 คน เป็นเงิน 392,000 บาท โครงการอาหารกลางวันเด็กระดับอนุบาล 1-3 ในอัตราคนละ 20 บาท จำนวน 200 วัน จำนวน 150 คน เป็นเงิน 600,000 บาท			

-สถานรับเลี้ยงเด็กในชุมชนด้อยโอกาสบ้านท่าเรือ (15 x280x20) 84,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 6 ลำดับที่ 11 หน้า 54 "ทั้งนี้จะเบิกจ่ายเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"

โครงการหนุนน่วยรักษ์ประชาธิปไตย	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าเกียรติบัตร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตั้งจ่ายจากรายรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 1 ลำดับที่ 9 หน้า 50			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ วัสดุต่างๆ และที่ดินและสิ่งก่อสร้างตลอดจนทรัพย์สินอื่น ๆ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) ตั้งจ่ายจากรายรายได้			
ค่าวัสดุ	รวม	2,938,060	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกาไม้บรรทัด ยางลบ กระดาษไข แฟ้ม ลวดเย็บกระดาษ หนังสือวารสาร จัดทำแผ่นพับ และน้ำดื่มสะอาด แผ่นป้ายชื่อสำนักงาน หรือหน่วยงาน แผ่นป้ายต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายรายได้			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สวิตช์ ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า แบตเตอรี่แห้ง ถ่านวิทยุมือถือ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายรายได้			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด แปรง สบู่ แข่ง น้ำยาล้างจาน ผงซักฟอก น้ำยาดับกลิ่น เครื่องนอนนักเรียน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายรายได้			
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	2,283,060	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริมนม ให้แก่นักเรียน ดังนี้			
- โรงเรียนบ้านมาหนิก (300 x260x7) 546,000 บาท			
- โรงเรียนบ้านท่าเรือ (195 x260x7) 354,900 บาท			

- โรงเรียนบ้านลิพอน (98 x260x7) 178,360 บาท
 - โรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15) (420 x260x7) 764,400 บาท
 - โรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร (150 x260x7) 273,000 บาท
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลศรีสุนทร (70 x280x7) 137,000 บาท
 - สถานรับเลี้ยงเด็กในชุมชนด้อยโอกาสบ้านท่าเรือ (15 x280x7) 29,400 บาท
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน นำมาจากแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2557-2559)ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 6 ลำดับที่ 11 หน้า 54 (ทั้งนี้จะเบิกจ่ายเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

<p>วัสดุยานพาหนะและขนส่ง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ เช่น ยาง ใน ยางนอก หัวเทียน น้ำกลั่น ค่าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	<p>จำนวน</p> <p>25,000</p> <p>บาท</p>
<p>วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน , ดีเซล น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	<p>จำนวน</p> <p>20,000</p> <p>บาท</p>
<p>วัสดุโฆษณาและเผยแพร่</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ กิจกรรม ข่าวสาร ของเทศบาล โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น แผ่นป้าย โปสเตอร์ พู่กัน สี ฯลฯ น้ำมันหล่อลื่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	<p>จำนวน</p> <p>20,000</p> <p>บาท</p>
<p>วัสดุเครื่องแต่งกาย</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ชุดการแสดงนาฏศิลป์ ฯลฯ พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ของโรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	<p>จำนวน</p> <p>50,000</p> <p>บาท</p>
<p>วัสดุคอมพิวเตอร์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ ตลับหมึก หมึกพิมพ์ สายLan Hub Swicht Flashdrive ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	<p>จำนวน</p> <p>90,000</p> <p>บาท</p>
<p>วัสดุการศึกษา</p> <p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุการศึกษา เช่นสื่อการเรียนการสอน หนังสือเรียน ฯลฯ เป็นเงิน 100,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	<p>จำนวน</p> <p>150,000</p> <p>บาท</p>

	<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อสื่อ/อุปกรณ์ /หนังสือฝึกทักษะและเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กประถมวัยตามโครงการจัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เป็นเงิน 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน</p>			
วัสดุอื่น		จำนวน	40,000	บาท
	<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะและประเภทตามระเบียบและวิธีการงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>			
ค่าสาธารณูปโภค		รวม	50,000	บาท
ค่าบริการโทรศัพท์		จำนวน	40,000	บาท
	<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ภายในโรงเรียนอนุบาลตำบลศรีสุนทร,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลศรีสุนทร ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่เลขหมายต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้บริหารและประธานสภาเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>			
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		จำนวน	10,000	บาท
	<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าโทรสาร ค่าสื่อสารอื่นๆ รวมทั้งค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>			
งบลงทุน		รวม	3,195,900	บาท
ค่าครุภัณฑ์		รวม	1,145,900	บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
	<p>โต๊ะควบคุมพร้อมเก้าอี้สำหรับครูผู้สอน จำนวน 2 ชุด</p>	จำนวน	18,800	บาท
	<p>เพื่อจ่ายค่าเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะควบคุมพร้อมเก้าอี้สำหรับครูผู้สอน จำนวน 2 ชุด ชุดละ 9,400 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - โต๊ะทำงานทำด้วยพาดิเกิ้ลบอร์ดขนาดไม่น้อยกว่า 60 x 120 x 75 ซม. มีลิ้นชักสำหรับใส่เอกสาร - โต๊ะคอมพิวเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 60 x 80 x75 ซม. มีชั้นสไลด์สำหรับวางคีย์บอร์ด - โต๊ะสำหรับเข้ามุมขนาดไม่น้อยกว่า 60 x 60 x 75 ซม. - เก้าอี้คอมพิวเตอร์แบบมีพนักพิงสามารถปรับระดับสูงต่ำได้ - เบาะรองนั่งหน้าหุ้มด้วยหนังเทียมมีที่เท้าแขนฐานเก้าอี้มีล้อเลื่อนแบบ 5 แฉก 			

(เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อในราคาท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้ออย่างประหยัด ฯ) โดยมีเหตุผลดังนี้

1. วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
2. ความจำเป็นที่ต้องซื้อนอกเหนือบัญชีฯ : ไม่มีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : ทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็วเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 1 ลำดับที่ 3 หน้า 48

ครุภัณฑ์การศึกษา

จัดซื้อไม้คทา จำนวน 2 ชุด จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ไม้คทา จำนวน 2 ชุด ชุดละ 5,000 บาท มีคุณลักษณะดังนี้

- เป็นไม้คทาใช้ควบคุมการทำงานบนกระดานอิเล็กทรอนิกส์แทนปากกาและเม้าส์ได้
- มีความยาวไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตรเหมาะสมสำหรับเด็กที่เอื้อมไปไม่ถึงด้านบนของกระดานอิเล็กทรอนิกส์
- อุปกรณ์เป็นแบบไร้สายไม่ใช่แบตเตอรี่
- มีฟังก์ชันพิเศษ เช่นการเลื่อนพอยเตอร์ (Pointer) การคลิกลากวางหมุนรอบเจ็คต่างๆบนกระดานอิเล็กทรอนิกส์ได้ "เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ เพื่อถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อในราคาท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้ออย่างประหยัด ฯ " โดยมีเหตุผลดังนี้

- 1) วัตถุประสงค์ เพื่อไม้คทาใช้ควบคุมการทำงานบนกระดานอิเล็กทรอนิกส์แทนปากกาและเม้าส์ได้
- 2) ความจำเป็นที่ต้องซื้อนอกเหนือบัญชี เนื่องจากไม่มีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
- 3) ประโยชน์ที่เทศบาลจะได้รับ เด็กและเยาวชนได้พัฒนาการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559เทศบาลศรีสุนทร ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 1

ลำดับที่ 3 หน้า 48

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

จัดซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน จำนวน 46,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน มี
คุณลักษณะดังนี้

- ขนาดต้องไม่น้อยกว่า 120 ซีซี.

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 8 แนวทางที่ 3 ลำดับที่ 47
หน้า 100 (ตั้งจ่ายตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ
สำนักงานประมาณ

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

อุปกรณ์นำสัญญาณภาพ VGA จำนวน 2 ชุด จำนวน 11,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์นำสัญญาณภาพ VGA
จำนวน 2 ชุด(เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ เพื่อถือปฏิบัติให้
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว
1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้ง
งบประมาณและจัดซื้อในราคาท้องตลาดหรือราคาที่เคย
จัดซื้ออย่างประหยัด ฯ) โดยมีเหตุผลดังนี้

1.วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน

2.ความจำเป็นที่ต้องซื้อนอกเหนือบัญชีฯ : เนื่องจากเป็น
ครุภัณฑ์ที่ไม่มีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

3.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : ทำให้เกิดความสะดว
รวดเร็วเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559
เทศบาลศรีสุนทร ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 1 ลำดับที่ 3
หน้า 48

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กระดานอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 เครื่อง จำนวน 320,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระดานอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2
เครื่อง คุณลักษณะดังนี้

- ขนาดจอ (Effective Screen Size) วัดตามแนวทแยงมุม
ไม่น้อยกว่า 95 นิ้ว

-เป็นกระดานที่ใช้เทคโนโลยีระบบอินฟราเรด (Infrared)
หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electromagnetic) หรือ
ดีกว่า

- สามารถแสดงผลคอมพิวเตอร์ผ่านเครื่องฉายระบบ

LCD/DLP หรือดีกว่า

- พื้นกระดานทำจากวัสดุที่แข็งแรงทนทานและลดแสงสะท้อน (Low Glare Screen)
- สามารถติดตั้งได้ทั้งแบบยึดติดตั้งฝาผนังและติดตั้งบนขาตั้งที่มีล้อเลื่อน
- สามารถใช้นิ้วหรือวัตถุในการวาดเขียนภาพหรือควบคุมการทำงานต่างๆ ในระบบคอมพิวเตอร์ได้
- วัตถุในการเขียนกระดาน (Marker) เป็นอุปกรณ์มาตรฐานพร้อมกับจอร์รับภาพซึ่งสามารถทำงานแทนเมาส์สามารถทำงานร่วมกับกระดานแบบมีปฏิสัมพันธ์ (Interactive) และเชื่อมต่อแบบไร้สาย
- การเชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์แบบไร้สายหรือทางพอร์ต USB2.0 หรือดีกว่า
- มีซอฟต์แวร์ควบคุมการทำงาน
- สามารถรองรับภาษาไทยภาษาอังกฤษเป็นอย่างน้อย
- สามารถนำเสนอรูปแบบกราฟิกภาพนิ่งวิดีโอเสียงได้
- สามารถจัดเก็บค้นหาบันทึกข้อมูลลงในระบบคอมพิวเตอร์ (ฮาร์ดดิสก์ ซีดี ดีวีดี ฯลฯ)
- สามารถใช้งานร่วมกับโปรแกรมสำนักงานได้เช่น MS Office, Open Office และสามารถบันทึกข้อมูลที่เขียนลงรวมในไฟล์เอกสารไฟล์คำนวณไฟล์นำเสนองานได้
- รองรับการเขียนด้วยลายมือและรับเข้าเป็นตัวพิมพ์มาตรฐานภาษาอังกฤษเป็นอย่างน้อย
- รองรับการแปลงลายมือเป็นสูตรทางคณิตศาสตร์
- สามารถทำงานร่วมกับระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Linux หรือ Mac หรืออื่นๆได้
- สามารถพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ได้

คุณสมบัติทางเทคนิค

- มีระบบเครื่องเสียงและลำโพง 1 คู่กำลังขับไม่ต่ำกว่า 20 Watt ต่อข้าง (RMS) ติดตั้งอย่างเรียบร้อยบนตัวกระดานจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง
- ปากกาควบคุมการทำงานเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบแบตเตอร์รี่แบบไร้สายและไม่ใช้แบตเตอรี่
- ปากกาควบคุมสามารถใช้งานเหมือนเมาส์ทั้งการคลิกซ้ายและคลิกขวา
- มีโปรแกรมสนับสนุนการสร้างสื่อการเรียนการสอนที่มีคลังข้อมูลบทเรียนสำเร็จข้อมูลรูปทรงแบ่งเป็นหมวดหมู่ตามสาขาวิชาต่างๆ สามารถดึงมาใช้งานได้โดยง่ายและมี

ข้อมูลไม่น้อยกว่า 3,000 ข้อมูล

- เป็นผลิตภัณฑ์มาตรฐานจากกลุ่มประเทศในยุโรปอเมริกาหรือญี่ปุ่น

- มีหนังสือคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทย

- ต้องมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าโดยตรง

1. วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานห้องเรียนอัจฉริยะ

2. เหตุผลที่จำเป็นต้องซื้อนอกเหนือบัญชี ฯ เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ทำให้มีความสะดวก รวดเร็ว เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

(เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อในราคาท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้ออย่างประหยัด ฯ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559เทศบาลศรีสุนทร ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 1 ลำดับที่ 3 หน้า 48

จัดซื้อกล้องถ่ายภาพรูปดิจิทัล จำนวน 2 เครื่อง จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพหนึ่ง ระบบดิจิทัล จำนวน 2 เครื่อง มีคุณลักษณะดังนี้

-ความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล

-เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera)

-ความละเอียดที่กำหนดเป็นความละเอียดที่เซ็นเซอร์ภาพ (Image sensor)

- มีระบบแฟลช (Flash) ในตัว

- สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูล ได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมูลเต็ม หรือเมื่อต้องการเปลี่ยน

- สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้

- มีกระเป๋าบรรจุกล้อง

ตั้งจ่ายตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

<p>จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ พร้อมอุปกรณ์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์พร้อมอุปกรณ์และสายสัญญาณติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 32,900 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดี่ยว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพจากคอมพิวเตอร์ และวีดีโอ - ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP โปรเจคเตอร์ - มีความสว่างในการฉายภาพไม่ต่ำกว่า 3,000 ANSI Lumens - ความละเอียดภาพระดับ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพที่ True <p>(เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อในราคาท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้ออย่างประหยัด ฯ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 เทศบาลศรีสุนทร ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 1 ลำดับที่ 3 หน้า 48</p>	<p>จำนวน</p>	<p>65,800 บาท</p>
<p>ชุดเครื่องขยายเสียงพร้อมไมโครโฟนไร้สายและอุปกรณ์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเครื่องขยายเสียงพร้อมไมโครโฟนไร้สายและอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมไมโครโฟนไร้สายและอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด ชุดละ 30,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นชุดเครื่องขยายเสียงระบบสเตอริโอมีกำลังขับรวมไม่ต่ำกว่า 150 วัตต์ (rms) - เป็นระบบการเสียงรอบทิศทาง 5 ทิศทาง - รองรับการถอดรหัสเสียง Dolby Digital และ DTS จากเครื่องเล่นดีวีดี - มีช่องต่อไมโครโฟน 2 ชุดปรับแต่งเสียงได้อย่างง่าย และมีอุปกรณ์ ดังนี้ - เครื่องเล่น VCD/DVD โดยมีคุณลักษณะดังนี้ - รองรับการเล่นแผ่น DVD , VCD, CD-R/RW และ MP3 - สามารถถอดรหัสเสียง Dolby Digital - มีช่องต่อไมโครโฟน 2 ชุด - ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรล - ชุดลำโพง โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 	<p>จำนวน</p>	<p>60,000 บาท</p>

- เป็นตู้ลำโพงแบบ 2 ทิศทาง
- ตู้ทำด้วยไม้หรือพลาสติกขนาดไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว
- รองรับกำลังขับสูงสุดของเพาเวอร์แอมป์ได้ 150W rms ที่ 8 โอห์ม
- มีช่วงตอบสนองความถี่ในช่วงระหว่าง 40 Hz -20 kHz หรือกว้างกว่า
- มีขายืดลำโพงทำด้วยเหล็ก
- มีชุดลำโพงไม่น้อยกว่า 1 คู่
- ไมโครโฟนชนิดไร้สาย โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ไมโครโฟนเป็นแบบใช้ชนิดไร้สายใช้ย่านความถี่ UHF
- ตอบสนองความถี่ 40Hz-18KHz
- ตัวไมโครโฟนทำงานด้วยแบตเตอรี่ขนาด AA จำนวน 2 ก้อน
- แสดงผลด้วยหน้าจอ LCD
- ปรับระดับเสียงของไมโครโฟน A และ B ได้อย่างอิสระ
- ระยะการรับส่งสัญญาณไม่น้อยกว่า 50 เมตร
- มีไมโครโฟน 2 ตัว

(เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อในราคาท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้ออย่างประหยัด ฯ)ตั้งจ่ายจากเงินราย ได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559เทศบาลศรีสุนทร ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 1 ลำดับที่ 3 หน้า 48

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	จำนวน	64,000	บาท
--	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาด ไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว) จำนวน 2 ชุด ชุดละ 32,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ไม่น้อยกว่า 8 MB จำนวน 1 หน่วย
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจำขนาด ไม่น้อยกว่า 1 GB

- สามารถถ่ายเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ
- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 90 สำเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter Legal และ Custom โดย
 ภาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น

เครื่อง (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
 ครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตาม
 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 1989 ลงวันที่
 22 มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อ
 ในราคาท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้ออย่างประหยัด ฯ)
 ตามเกณฑ์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
 สื่อสาร โดยมีเหตุผลดังนี้

- 1.วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
- 2.ความจำเป็นที่ต้องซื้อนอกเหนือบัญชีฯ : เนื่องจากที่มีอยู่
 ไม่เพียงพอ
- 3.ประโยชน์ที่เทศบาลจะได้รับ : มีการพัฒนาสื่อการเรียน
 การสอน

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.
 2557-2559 เทศบาลศรีสุนทร ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่
 1 ลำดับที่ 3 หน้า 48

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 2 เครื่อง	จำนวน	10,600	บาท
--	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA
 จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 5,300 บาท โดย
 คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีกำลังไฟฟ้านอกไม่น้อยกว่า 1 KVA และ 600 W
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

(เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
 ของสำนักงบประมาณ เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือ
 กระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
 มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อใน
 ราคาท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้ออย่างประหยัด ฯ)ตาม
 เกณฑ์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 โดยมีเหตุผลดังนี้

- 1.วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
- 2.ความจำเป็นที่ต้องซื้อนอกเหนือบัญชีฯ : เนื่องจากที่มีอยู่
 ไม่เพียงพอ

3.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ทำให้มีความสะดวก รวดเร็ว เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 เทศบาลศรีสุนทร ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 1 ลำดับที่ 3 หน้า 48 ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ระดับจังหวัดภูเก็ต

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 750 VA จำนวน 1,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 750VA จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

* มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 750 VA

(เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อในราคาท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้ออย่างประหยัด ฯ)ตามเกณฑ์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีเหตุผลดังนี้

1.วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน

2.ความจำเป็นที่ต้องซื้อนอกเหนือบัญชีฯ : เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ

3.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ทำให้มีความสะดวก รวดเร็ว เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559

เทศบาลศรีสุนทร ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 1 ลำดับที่ 3 หน้า 48

ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ระดับจังหวัดภูเก็ต

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 14,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง(เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อในราคาท้องตลาดหรือราคาที่เคย

จัดซื้ออย่างประหยัด ฯ)ตามเกณฑ์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- * มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 209 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- * มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- * มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 GB หรือมี Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 60 GB จำนวน 1 หน่วย
- * DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- * มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ Gigabit Ethernet หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- * มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

โดยมีเหตุผลดังนี้

1. วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
2. เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากที่มีอยู่ไม่เพียงพอ
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ทำให้มีความสะดวก รวดเร็ว เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ชุด (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อในราคาท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้ออย่างประหยัด ฯ)ตามเกณฑ์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559) ยุทธศาสตร์ที่ 8 แนวทางที่ 3 หน้า 92 ลำดับที่ 13 ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ระดับจังหวัดภูเก็ต

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ชุด

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ชุด ราคา ชุดละ 3,800 บาท

จำนวน 3,800 บาท

จำนวน 7,600 บาท

- เป็นโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง ไมโครคอมพิวเตอร์

- มีแผ่นซีดีรอม (CD-ROM) ชุดติดตั้งจำนวน 1 ชุด (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงบประมาณ เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อใน ราคาท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้ออย่างประหยัด ฯ)ตาม เกณฑ์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 เทศบาลศรีสุนทร ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 1 ลำดับที่ 3 หน้า 48

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) สำหรับเด็กปฐมวัย จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) สำหรับเด็กปฐมวัย จำนวน 2 ชุด ชุดละ 25,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้

- เนื้อหาบทเรียนสอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัยของ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546

- สารการเรียนรู้มีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เป็นสื่อกลางถ่ายทอดด้านองค์ความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวกับตัว เด็กบุคคลและสถานที่ธรรมชาติรอบตัวสิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก เป็นต้น

- เป็นสื่อที่ส่งเสริมทักษะด้านการอ่าน ฟัง พูด และเขียน สำหรับการเขียนจะต้องแสดงให้เห็นถึงวิธีการเขียนอย่าง ถูกต้องทั้งพยัญชนะไทยและพยัญชนะภาษาอังกฤษเสนอ เป็นกราฟิกแอนิเมชัน

- มีโปรแกรมเสริมเซวาร์ปัญญาเป็นคำถามประกอบภาพโดย คำเฉลยเป็นการ์ตูนแอนิเมชัน

- มีสารบัญหรือรายการหลัก (Main Menu) ที่มีการจัดกลุ่ม หัวข้อของโปรแกรมอย่างเป็นระบบชัดเจนซึ่งจะต้องแยก ส่วนเมนูหลักออกจากตัวบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน อย่างเป็นอย่างอิสระผู้เรียนสามารถเลือกเรียนรู้ได้ตาม ความสนใจ

- ผู้เรียนสามารถมีปฏิสัมพันธ์ (Interactive) กับตัว บทเรียนได้โดยตรง

- ภายในตัวบทเรียนมีปุ่มปรับระดับเสียงให้ดังหรือเบาได้

- มีแบบทดสอบเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ โดยแบ่งการ ทดสอบเป็น 3 ระดับ

- กิจกรรมในงานต่างๆ สามารถพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ได้
- มีโปรแกรมกิจกรรมเสริมทักษะเกมฝึกทักษะและแบบทดสอบเตรียมความพร้อมรวมแล้วไม่น้อยกว่า 100 โปรแกรม
- มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายและโปรแกรมที่เสนอราคาจะต้องมีบันทึกข้อตกลงจากผู้มีลิขสิทธิ์ในการจัดจำหน่ายอย่างถูกต้อง
- โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ที่ผลิต ณ วันที่ ผลิตบริษัทผู้ผลิตจะต้องได้รับรองมาตรฐานวิศวกรรมซอฟต์แวร์หรือได้รับการรับรองกระบวนการบริหารจัดการด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างน้อยมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่งเช่น TQS/ISO 15504,ISO/IEC 29110 เป็นต้นโดยมีเอกสารรับรองอ้างอิง
- มีคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทย เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อในราคาท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้ออย่างประหยัด ตามเกณฑ์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 เทศบาลศรีสุนทร ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 1 ลำดับที่ 3 หน้า 48

บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบมัลติมีเดียระบบ e-learning สำหรับครูปฐมวัย จำนวน 95,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบมัลติมีเดียระบบ e-Learning สำหรับครูปฐมวัย จำนวน 2 ชุด ชุดละ 47,500 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- เป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรูปแบบมัลติมีเดียทำงานผ่าน web browser บนระบบเครือข่าย (Intranet)
- มีเนื้อหาบทเรียนที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 10 เครื่อง
- มีเนื้อหาบทเรียนเกี่ยวกับการใช้ห้องเรียนอัจฉริยะ
- มีเนื้อหาบทเรียนที่เกี่ยวกับการบำรุงรักษาห้องเรียนอัจฉริยะ
- ใช้ร่วมกับระบบ e-Learning แบบโอเพ่นซอร์ส (Open Source) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- มีระบบการจัดการอย่างน้อย 3 ส่วนคือครูผู้สอนนักเรียน

และผู้ดูแลระบบ

-มีระบบบริการจัดการคลังข้อสอบรูปแบบมัลติมีเดีย
(เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสำนักงบประมาณ เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อใน
ราคาท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้ออย่างประหยัด ฯ)ตาม
เกณฑ์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.
2557-2559 เทศบาลศรีสุนทร ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่
1 ลำดับที่ 3 หน้า 48

โปรแกรมคลังข้อสอบระบบมัลติมีเดียสำหรับเด็กปฐมวัย เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโปรแกรมคลังข้อสอบระบบมัลติมีเดีย สำหรับเด็กปฐมวัย จำนวน 2 ชุด ชุดละ 38,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้ - มีแบบทดสอบวัดความรู้ด้านต่างๆ ครอบคลุมทักษะ ความรู้พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ เซาว์ปัญญาเป็นต้น - ข้อสอบมีรูปแบบเป็นมัลติมีเดียไม่น้อยกว่า 3,500 ข้อ - มีรูปแบบข้อสอบที่หลากหลายเช่นจับคู่เลือกตอบเติมคำ ถูก/ผิดเป็นต้น - มีระบบจัดเก็บคะแนนและรายงานผลของผู้ทดสอบ - ครูผู้สอนสามารถเข้า (Import) แบบทดสอบที่มี SCORM เข้าในระบบได้ - โปรแกรมมีลักษณะการทำงานผ่าน Web browser ซึ่ง รองรับกับการทำงานบนระบบเครือข่าย (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงบประมาณ เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อใน ราคาท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้ออย่างประหยัด ฯ)ตาม เกณฑ์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 เทศบาลศรีสุนทร ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 1 ลำดับที่ 3 หน้า 48	จำนวน	76,000	บาท
โปรแกรมสื่อมัลติมีเดียพัฒนาทักษะขบวนการคิดเสริมเซาว์ ปัญญา	จำนวน	35,700	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโปรแกรมสื่อมัลติมีเดียพัฒนาทักษะกระบวนการคิดเสริมเชาว์ปัญญา จำนวน 2 ชุด ชุดละ 17,850 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้

- เป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาให้ผู้สอนใช้พัฒนากระบวนการคิดและเสริมเชาว์ปัญญาของเด็กระดับปฐมวัยโดยทำกิจกรรมผ่านกระดานอิเล็กทรอนิกส์แบบโต้ตอบ
- มีรูปแบบเป็นสื่อมัลติมีเดียใช้งานง่ายมีคำแนะนำการใช้งานทุกหน้าจอ
- เนื้อหาและกิจกรรมต่างๆ จะต้องมึเนื้อหาที่สอดคล้องกับสาระเรเรียนรู้อีกเกี่ยวกับเรื่องราวบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็กธรรมชาติรอบตัวและสิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก
- เป็นสื่อที่เน้นการพัฒนาทักษะด้านความจำการสังเกตจำแนกการจัดกลุ่มการเรียงลำดับการหาความสัมพันธ์กันและมิติสัมพันธ์
- มีกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อพัฒนาทักษะด้านกระบวนการคิด
- กิจกรรมใบงานต่างๆ สามารถพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ได้
- มีฟังก์ชันปรับลดเพิ่มระดับเสียงทุกหน้าจอ
- มีคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทย

เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อในราคาท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้ออย่างประหยัด ตามเกณฑ์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 เทศบาลศรีสุนทร ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 1 ลำดับที่ 3 หน้า 48

โปรแกรมสื่อมัลติมีเดียพัฒนาทักษะพื้นฐานทางภาษา จำนวน 2 ชุด	จำนวน	35,700	บาท
--	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโปรแกรมสื่อมัลติมีเดียพัฒนาทักษะพื้นฐานทางภาษา จำนวน 2 ชุด ชุดละ 17,850 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้

- เป็นโปรแกรมที่ออกแบบสำหรับให้ครูผู้สอนใช้สอนเด็กระดับปฐมวัยผ่านกระดานอิเล็กทรอนิกส์แบบโต้ตอบ
- มีรูปแบบเป็นสื่อมัลติมีเดียใช้งานง่ายมีคำแนะนำการใช้งานทุกหน้าจอ

- เนื้อหาและกิจกรรมต่างๆ สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย พ.ศ.2546 ถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวกับตัวเด็กและสถานที่ธรรมชาติรอบตัวสิ่งต่างๆ รอบตัวเด็กเป็นต้น
- เป็นสื่อที่เน้นการสอนทักษะด้านการฟังพูดอ่านและเขียน
- กิจกรรมใบงานต่างๆ สามารถพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ได้
- มีกิจกรรมภาพระบายสีเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ให้กับเด็กปฐมวัย
- พื้นฐานทางภาษาไทยอย่างน้อยจะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับพยัญชนะไทยสระการประสมคำด้วยสระอา สระอี สระอุ มาตราตัวสะกด
- พื้นฐานทางภาษาอังกฤษอย่างน้อยจะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับพยัญชนะภาษาอังกฤษทั้งตัวเล็กและตัวใหญ่วัน เดือน ตัวเลขสีรูปทรงการสนทนาการทักทายอย่างง่าย ประโยคคำถามง่าย
- มีฟังก์ชันปรับลดระดับเสียงทุกหน้าจอ
- มีคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทย

เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อในราคาท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้ออย่างประหยัด ตามเกณฑ์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 เทศบาลศรีสุนทร ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 1 ลำดับที่ 3 หน้า 48

โปรแกรมสื่อมัลติมีเดียพัฒนาทักษะและการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จำนวน 2 ชุด

จำนวน 35,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโปรแกรมสื่อมัลติมีเดียพัฒนาทักษะและการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จำนวน 2 ชุด ชุดละ 17,850 บาท

มีคุณลักษณะดังนี้

- เป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาให้ครูผู้สอนใช้สอนวิชาคณิตศาสตร์สำหรับเด็กระดับปฐมวัยผ่านกระดานอิเล็กทรอนิกส์แบบโต้ตอบ
- มีรูปแบบเป็นสื่อมัลติมีเดียใช้งานง่ายคำแนะนำการใช้งานทุกหน้าจอ

- เนื้อหาและกิจกรรมต่างๆ แบ่งออกเป็น 6 มาตรฐานการเรียนรู้มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์การนับจำนวนและการคำนวณเรขาคณิต 2 มิติ และ 3 มิติ พื้นฐานการวัดการชั่งการตวงเงินและเวลาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแผนภูมิรวมถึงการใช้กระบวนการเรียนรู้คณิตศาสตร์ทางด้านความคิดอย่างมีเหตุผลและการใช้กระบวนการในการคิดแก้ไขปัญหาต่างๆ
- เป็นสื่อที่เน้นการสอนทักษะด้านการเปรียบเทียบจำแนกจัดกลุ่มหาความสัมพันธ์คำนวณเป็นต้น
- มีกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
- กิจกรรมใบงานต่าง ๆ สามารถพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ได้
- มีฟังก์ชันปรับลดเพิ่มระดับเสียงทุกหน้าจอ
- มีคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทย

เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อในราคาท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้ออย่างประหยัด ตามเกณฑ์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 เทศบาลศรีสุนทร ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 1 ลำดับที่ 3 หน้า 48

โปรแกรมสื่อมัลติมีเดียพัฒนาทักษะและการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 ชุด

จำนวน 35,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโปรแกรมสื่อมัลติมีเดียพัฒนาทักษะและการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 ชุด ชุดละ 17,850 บาท

โดยมีลักษณะดังนี้

- เป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาให้ครูผู้สอนใช้สอนวิชาวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กระดับปฐมวัยผ่านกระดานอิเล็กทรอนิกส์แบบโต้ตอบ
- มีรูปแบบเป็นสื่อมัลติมีเดียใช้งานง่ายมีคำแนะนำการใช้งานทุกหน้าจอ
- เนื้อหาและกิจกรรมต่างๆ จะต้องมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็กธรรมชาติรอบตัวและสิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก

- เป็นสื่อที่เน้นการพัฒนาทักษะด้านการสังเกตการจำแนกการจัดกลุ่มการคิดอย่างมีเหตุผลและการหาความสัมพันธ์กัน
- มีกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
- กิจกรรมใบงานต่างๆ สามารถพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ได้
- มีฟังก์ชันปรับเพิ่มระดับเสียงทุกหน้าจอ
- มีคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทย

เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อในราคาท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้ออย่างประหยัด ตามเกณฑ์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 เทศบาลศรีสุนทร ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 1 ลำดับที่ 3 หน้า 48

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท) เพื่อจ่ายเป็น ค่าบำรุงรักษา ค่าปรับปรุงครุภัณฑ์ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	120,000	บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	2,050,000	บาท
อาคารต่าง ๆ			
โครงการก่อสร้างห้องครัวพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ (บริเวณโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างห้องครัวพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ บริเวณโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร (ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลศรีสุนทร) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 – 2559) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 6 โครงการที่ 6 หน้าที่ 55	จำนวน	1,000,000	บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ			
โครงการก่อสร้างเสาธงชาติ โรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเสาธงชาติโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร (ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลศรีสุนทร) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 – 2559) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 6 โครงการที่ 4 หน้าที่	จำนวน	250,000	บาท

<p>โครงการจัดทำป้ายชื่อโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำป้ายชื่อโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร ตั้ง จ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 1 โครงการที่ 15 หน้าที่ 51</p>	จำนวน	100,000	บาท
<p>โครงการปรับปรุงระบบประปา พร้อมสร้างท่อถังเก็บน้ำและ ระบบกรองน้ำโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบประปา พร้อมสร้างท่อถังเก็บ น้ำและระบบกรองน้ำโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร (ตามแบบ แปลนของเทศบาลตำบลศรีสุนทร) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 6 โครงการที่ 5 หน้าที่ 55</p>	จำนวน	500,000	บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</p>	<p>ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</p>	จำนวน	200,000 บาท
<p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (รายจ่ายเพื่อให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติที่มีวงเงินเกิน 5,000 บาท)</p>	จำนวน	200,000	บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	4,372,000	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	4,372,000	บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	4,372,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนแก่หน่วยราชการสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวันให้แก่นักเรียนในเขตพื้นที่ตำบลศรีสุนทร ดังนี้</p>			
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริมนม ให้แก่นักเรียน ดังนี้</p>			
<p>- โรงเรียนบ้านมาหนิก (300x200x20) 1,200,000 บาท</p>			
<p>- โรงเรียนบ้านท่าเรือ (195 x200x20) 780,000 บาท</p>			
<p>- โรงเรียนบ้านลิพอน (98 x200x20) 392,000 บาท</p>			
<p>- โรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15) (420x200x20) 1,680,000 บาท</p>			
<p>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 6 โครงการที่ 1 หน้าที่ 54</p>			
<p>-โครงการเงินอุดหนุนการสอนดนตรีไทยเพื่อพัฒนาและ ส่งเสริมความสามารถพิเศษ</p>			

จำนวน 40,000 บาท

เพื่ออุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านลิพอน ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุน นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 – 2559)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 1 โครงการที่ 5 หน้าที่ 49

-โครงการเงินอุดหนุนและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านกีฬา

ไทยและศิลปะการป้องกันตัว (กระบี่ กระบอง) จำนวน

40,000 บาท เพื่ออุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านลิพอน ตั้งจ่าย

จากเงินอุดหนุน นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 –

2559) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 1 โครงการที่ 19 หน้าที่

52

-โครงการอุดหนุนการจัดค่ายภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชน

จำนวน 160,000 บาท

เพื่ออุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านมาหานิก จำนวน 80,000

บาท และโรงเรียนวัดศรีสุนทร(มิตรภาพ 15) จำนวน

80,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน นำมาจากแผนพัฒนา

สามปี (พ.ศ.2557 – 2559) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 1

โครงการที่ 6 หน้าที่ 49

-โครงการอุดหนุนการเรียนรู้วิชาศิลปะเพื่องานอาชีพ

จำนวน 80,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ให้แก่โรงเรียนบ้านท่าเรือ นำมา

จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 – 2559) ยุทธศาสตร์ที่ 2

แนวทางที่ 1 โครงการที่ 10 หน้าที่ 49

.....

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	7,363,540	บาท
งบบุคลากร	รวม	2,462,040	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,462,040	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	831,960	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้พนักงานเทศบาล จำนวน 3 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	139,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการ และลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2548เงินตอบแทนพิเศษของพนักงานผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงานลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มตามวุฒิตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนที่ปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิที่ สำนักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) หรือคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรองว่าคุณวุฒินั้นเป็นคุณวุฒิเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง จำนวน 3			

อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ ตามระเบียบที่กำหนดให้เบิกจ่ายได้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	185,280	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนค่าจ้างประจำปีให้ลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	837,120	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	426,480	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
งบดำเนินงาน	รวม	3,961,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	100,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการสาธารณสุข ตั้งจ่ายตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดภูเก็ต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างและ			

ผู้มีสิทธิเบิกจ่ายตามระเบียบ ในกรณีปฏิบัติงานเร่งด่วน
จำเป็นพิเศษนอกเวลาราชการปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้ แก่พนักงาน เทศบาลและลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา บุตรของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของพนักงาน เทศบาลและลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ การรักษาพยาบาลของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้			
ค่าใช้จ่าย	รวม	3,520,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ ค่าซั๊กฟอก ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่า เครื่องถ่าย เอกสาร ค่าเช่าทรัพย์สินค่าบรรจุน้ำยาเคมีดับเพลิง ค่าจ้าง เหมาโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
รายจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	70,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักร เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
โครงการ Big cleaning day	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าผลิตสื่อ เผยแพร่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการที่เทศบาลกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทาง 2 โครงการที่ 1 หน้า 46			
โครงการเก็บกวาดขยะถนนสายหลัก	จำนวน	1,080,000	บาท

<p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่าย อื่นๆ ตามโครงการที่เทศบาลกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทาง 2 โครงการที่ 1 หน้า 46</p>	จำนวน	80,000	บาท
<p>โครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม</p>			
<p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดประชุมกลุ่ม ค่าตอบแทนวิทยากรและเจ้าหน้าที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าผลิต สื่อเผยแพร่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่า เช่าสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการที่เทศบาลกำหนด ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทาง 1 โครงการที่ 3 หน้า 45</p>	จำนวน	30,000	บาท
<p>โครงการทำน้ำหมักชีวภาพ</p>			
<p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดประชุมกลุ่ม ค่าตอบแทนวิทยากรและเจ้าหน้าที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าผลิต สื่อเผยแพร่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่า เช่าสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการที่เทศบาลกำหนด ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทาง 2 โครงการที่ 2 หน้า 46</p>	จำนวน	60,000	บาท
<p>โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า</p>			
<p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าผลิตสื่อ เผยแพร่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการที่เทศบาลกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทาง 5 โครงการที่ 1 หน้า 47</p>	จำนวน	650,000	บาท
<p>โครงการพัฒนาศักยภาพตัวแทนชุมชนด้านสาธารณสุข</p>			
<p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดประชุมกลุ่ม ค่าตอบแทนวิทยากรและเจ้าหน้าที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าผลิต สื่อเผยแพร่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่า เช่าสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการที่เทศบาลกำหนด ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทาง 1 โครงการที่ 12 หน้า 64</p>	จำนวน	50,000	บาท
<p>โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในตำบลศรีสุนทร</p>			

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดประชุมกลุ่ม ค่าตอบแทนวิทยากรและเจ้าหน้าที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าผลิตสื่อเผยแพร่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการที่เทศบาลกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทาง 7 โครงการที่ 7 หน้า 63

โครงการริมทางสะอาดตา จำนวน 1,300,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการที่เทศบาลกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทาง 2 โครงการที่ 3 หน้า 46

โครงการส่งเสริมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE จำนวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าผลิตสื่อเผยแพร่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการที่เทศบาลกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทาง 6 โครงการที่ 2 หน้า 70

โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านอาหาร จำนวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดประชุมกลุ่ม ค่าตอบแทนวิทยากรและเจ้าหน้าที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าผลิตสื่อเผยแพร่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการที่เทศบาลกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทาง 1 โครงการที่ 9 หน้า 64

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ รถยนต์ ฯลฯ และเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่างๆ (กรณีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 327,000 บาท

วัสดุสำนักงาน จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกาไม้บรรทัด ยางลบ กระดาษไข แฟ้ม ลวดเย็บกระดาษ หนังสือวารสาร จัดทำแผ่นพับ และน้ำดื่มสะอาด ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก

เงินรายได้

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	2,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สวิตช์ ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า แบตเตอรี่แห่ง ถ่ายไฟฉาย ถ่านวิทยุ มือถือ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	3,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด แปรง เช่ง สบู่ ผงซักฟอก น้ำยาดับกลิ่น ถูงด้า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุในการซ่อมแซมและบำรุงรักษา ยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หลอดไฟ ตลับลูกปืน สายไมล์ หัวเทียน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์ เช่น แอลกอฮอล์ สายยาง เวชภัณฑ์ น้ำยาต่างๆ ถู่มือยาง สำลี และผ้าพันแผล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุที่ใช้ในการโฆษณาและเผยแพร่ กิจกรรมและข่าวสารของเทศบาล เช่น แผ่นป้ายแถบ บันทึกละเอียดฟิล์มหรือภาพ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขอื่น)			
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น รองเท้าบูท ถู่มือ เสื้อสะท้อนแสง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่น หรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูลหัวพิมพ์หรือแถบ พิมพ์ ตลับผงหมึก กระดาษต่อเนื่อง แผ่นกรองแสง สาย เคเบิล Light Pen ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
วัสดุอื่น	จำนวน	2,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอื่นๆ ที่ไม่เข้าลักษณะและประเภท ข้างต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	14,000	บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	12,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องโทรศัพท์หรือค่าใช้บริการโทรศัพท์ ในการติดต่อราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	2,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าฝากส่งไปรษณีย์พัสดุ ในกิจการของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
งบลงทุน	รวม	860,500	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	860,500	บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน			
พัดลมเพดานแบบโคจร	จำนวน	2,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมเพดานแบบโคจร ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงบประมาณ เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อใน ราคาท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้ออย่างประหยัด ฯ) โดยมี เหตุผลดังนี้			
1.วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน			
2.ความจำเป็นที่ต้องซื้อนอกเหนือบัญชีฯ : เนื่องจากที่มีอยู่ ไม่เพียงพอ สำหรับให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ			
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : ประชาชนเกิดความพึง พอใจในการได้รับบริการจากเทศบาล ประหยัดค่าไฟฟ้า จากการใช้เครื่องปรับอากาศ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 –2559)ยุทธศาสตร์ที่ 8 แนวทางที่ 3 ลำดับที่ 22 หน้า 96			
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน	จำนวน	787,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน (จัดซื้อตามบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ พ.ศ.2556)โดยมี คุณลักษณะดังนี้			
-เป็นกระบะสำเร็จรูป			
-ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู			

-เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ

-ราคารวมภาษีสรรพสามิต

โดยมีเหตุผลดังนี้

1. วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ปฏิบัติการในกองสาธารณสุข
2. เหตุผลความจำเป็น : เนื่องจากกองสาธารณสุขมีภารกิจเป็นจำนวนมากจึงมีความจำเป็นต้องมีรถยนต์สำหรับออกหน่วยบริการประชาชน
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : เกิดความรวดเร็วในการติดต่อประสานงานและการให้บริการประชาชน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 –2559) ยุทธศาสตร์ที่ 8 แนวทางที่ 3 ลำดับที่ 21 หน้า 96

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องถ่ายรูปดิจิตอล	จำนวน	12,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งมีลักษณะดังนี้			
-ความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล			
-เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera)			
-ความละเอียดที่กำหนดเป็นความละเอียดที่เซ็นเซอร์ภาพ (Image sensor)			
-มีระบบแฟลช (Flash) ในตัว			
-สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมูลเต็ม หรือเมื่อต้องการเปลี่ยน			
-สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้			
-มีกระเป๋าบรรจุกล้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 –2559) ยุทธศาสตร์ที่ 8 แนวทางที่ 3 ลำดับที่ 24 หน้า 97(ตั้งตามเกณฑ์มาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ ปี พ.ศ. 2556)			

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 750 VA	จำนวน	1,700	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า มีคุณลักษณะดังนี้			
- มีกำลังไฟฟ้านอกไม่น้อยกว่า 750 VA			
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที			

(เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อในราคาท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้ออย่างประหยัด ฯ) ตามเกณฑ์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีเหตุผลดังนี้

1. วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
 2. ความจำเป็นที่ต้องซื้อนอกเหนือบัญชีฯ : เนื่องจากที่มีอยู่ไม่เพียงพอ
 3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : ประชาชนเกิดความพึงพอใจในการได้รับบริการจากเทศบาล ประหยัดค่าไฟฟ้าจากการใช้เครื่องปรับอากาศ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 –2559) ยุทธศาสตร์ที่ 8 แนวทางที่ 3 ลำดับที่ 22 หน้า 97
- ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ระดับจังหวัดภูเก็ต
- (ตั้งงบประมาณตามเกณฑ์ราคาพื้นฐานของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2556)

จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	จำนวน	14,000	บาท
-------------------------------------	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะดังนี้

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 GB หรือมี Solid State Disk มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 60 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RM หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ Gigabit Ethernet 1 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 1989 ลงวันที่

22 มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อ
 ในราคาท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้ออย่างประหยัด ฯ)
 ตามเกณฑ์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
 สื่อสาร โดยมีเหตุผลดังนี้

- 1.วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
- 2.ความจำเป็นที่ต้องซื้อนอกเหนือบัญชีฯ : เนื่องจากที่มีอยู่
 ไม่เพียงพอ
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : ทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว
 เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตั้งจ่ายจากเงิน
 รายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 –2559)
 ยุทธศาสตร์ที่ 8 แนวทางที่ 3 ลำดับที่ 25 หน้า 97(ตั้ง
 งบประมาณตามเกณฑ์ราคาพื้นฐานของกระทรวง
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2556)
 ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
 การบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ระดับ
 จังหวัดภูเก็ต

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์	จำนวน	3,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 3,800 บาท (ตั้งงบประมาณตามเกณฑ์ราคาพื้นฐานของกระทรวง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2556)			

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้ สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กรณีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท) เช่น ค่าซ่อมแซมค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์ รถยนต์ รถ จักรยานยนต์ คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องสำรองไฟ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขอื่น)			

งบเงินอุดหนุน	รวม	80,000	บาท
----------------------	------------	---------------	------------

เงินอุดหนุน	รวม	80,000	บาท
--------------------	------------	---------------	------------

เงินอุดหนุนเอกชน	จำนวน	80,000	บาท
------------------	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นเงินสำหรับสนับสนุนการพัฒนางาน
 สาธารณสุขมูลฐาน โดยจัดสรรเป็นค่าการดำเนินงานในการ
 พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในหมู่บ้าน หมู่บ้านละ
 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

.....

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รวม	2,763,920	บาท
งบบุคลากร	รวม	1,113,120	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,113,120	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	820,680	บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลจำนวน ๓ อัตรา
และเงินปรับปรุง เงินเดือนประจำปี และเงินเพิ่มตาม
คุณวุฒิ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	70,440	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการ และลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2548 เงินตอบแทนพิเศษของพนักงานผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มตามวุฒิ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนที่ปรับเพิ่ม สำหรับคุณวุฒิที่ สำนักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) หรือ คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรองว่าคุณวุฒินั้นเป็นคุณวุฒิเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ ตามระเบียบที่กำหนดให้เบิกจ่ายได้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	119,400	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	60,600	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล(ก.ท.) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงาน ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของเทศบาล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>			
งบดำเนินงาน	รวม	1,611,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	50,000	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ในกรณีปฏิบัติงานเร่งด่วนจำเป็นพิเศษนอกเวลาราชการปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>			
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	30,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของพนักงาน
เทศบาลและลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การรักษาพยาบาลของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้

ค่าใช้จ่าย	รวม	1,140,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ ค่าซั๊กพอก ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่า บรรจุน้ำยาเคมีดับเพลิง ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p> <p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ</p>			
<p>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและ นอกราชอาณาจักร เพื่อจ่ายเป็นค่าอบรม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	40,000	บาท
<p>โครงการ ๓. ผู้เฒ่าหิ้วปืนโตเข้าวัดเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆของโครงการ ค่าอาหารว่าง และค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องตามโครงการที่เทศบาลกำหนด ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 1 โครงการที่ 3 หน้า 62)</p>	จำนวน	50,000	บาท
<p>โครงการกีฬาสูงอายุเกมส์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆของโครงการ ค่าอาหารว่าง และค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องตามโครงการ ที่เทศบาลกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจาก แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ ที่ 4 แนวทางที่1 โครงการที่1 หน้า 61</p>	จำนวน	10,000	บาท
<p>โครงการจัดงานวันกตัญญูผู้สูงอายุ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมต่างๆ ค่าอาหารว่าง และ ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าของขวัญของรางวัล ค่าวัสดุและ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามโครงการที่เทศบาลกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	400,000	บาท

นำมาจากแผนพัฒนาสามปี

(พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์การพัฒนาชีวิต แนวทางที่ 2
โครงการที่ 1 หน้า 65

โครงการจัดสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการ เพื่อจำเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆเช่น ค่าอุปกรณ์สิ่งความสะดวก ของผู้พิการ ค่าแรงงานในการจัดทำสิ่งความสะดวกแก่ผู้พิการ และ รายจ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตามโครงการที่เทศบาลกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 4แนวทางที่ 1 โครงการที่ 5 หน้า 62)	จำนวน	80,000	บาท
โครงการจัดอบรมอาชีพให้แก่เด็ก เยาวชน และผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาส เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมต่างๆ ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามโครงการที่เทศบาลกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ ที่4 แนวทางที่ 2โครงการที่ 4 หน้า 71	จำนวน	40,000	บาท
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเกี่ยวกับสุขภาพผู้สูงอายุ เพื่อค่าเดินทาง ค่ายานพาหนะ ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่าย อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตาม โครงการที่เทศบาลกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจาก แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่4 แนวทางที่ 2โครงการที่ 2 หน้า 65	จำนวน	300,000	บาท
โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆของโครงการ ค่าอาหารว่าง และค่าเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามโครงการที่ เทศบาลกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 1 โครงการที่ 2 หน้า 61	จำนวน	30,000	บาท
โครงการส่งเสริมที่พักอาศัยให้แก่ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ ยากไร้ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆเช่น ค่าอุปกรณ์ก่อสร้าง ค่าแรงงานในการก่อสร้าง และรายจ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตามโครงการที่เทศบาล กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี	จำนวน	100,000	บาท

(พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 1 โครงการ
ที่ 4 หน้า 62

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆของโครงการ ค่าอาหารว่าง และค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตาม โครงการที่เทศบาลกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ ที่ 4แนวทางที่ 1 โครงการที่ 6 หน้า63	จำนวน	50,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติ ที่มีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซม ครุภัณฑ์ วัสดุต่าง ๆ และที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตลอดจน ทรัพย์สินอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	20,000	บาท
ค่าวัสดุ	รวม	421,000	บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆเช่นกระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ แฟ้ม โตะต่างๆ ตู้ต่างๆ เก้าอี้ต่างๆ ฯลฯ ตั้ง จ่ายเงินรายได้	จำนวน	31,000	บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ เช่น ยางใน ยางนอก หัวเทียน น้ำกลั่น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	10,000	บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล เบนซิน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	350,000	บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้าย แผงประกาศ फिल्मถ่ายรูปรูปสี หรือข่าวดำที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	10,000	บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกปริ้นเตอร์ แผ่นดิสก์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ	จำนวน	20,000	บาท

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน	รวม	39,800	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	39,800	บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน			
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน ๑ ตู้	จำนวน	6,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 1 ตู้ ตู้ละ 5,500 บาท (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อในราคาท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้ออย่างประหยัด ฯ) โดยมีเหตุผลดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน 2.ความจำเป็นที่ต้องซื้อนอกเหนือบัญชีฯ : เนื่องจากที่มีอยู่ไม่เพียงพอ สำหรับการจัดเก็บเอกสาร 3.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : มีตู้ในการปฏิบัติงานที่อยู่ในสภาพดีและใช้งานได้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 – 2559) ยุทธศาสตร์ที่ 8 แนวทางที่ 1 โครงการที่ 7 หน้าที่ 92 			
จัดซื้อตู้เอกสารระจกแบบบานเลื่อน จำนวน ๑ ตู้	จำนวน	5,500	บาท
<p>จัดซื้อตู้เอกสารระจกแบบบานเลื่อน จำนวน 1 ตู้ จำนวน 5,500 บาท</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เอกสารระจกแบบบานเลื่อน จำนวน 1 ตู้ ตู้ละ 5,500 บาท (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อในราคาท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้ออย่างประหยัด ฯ) โดยมีเหตุผลดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน 2.ความจำเป็นที่ต้องซื้อนอกเหนือบัญชีฯ : เนื่องจากที่มีอยู่ไม่เพียงพอ สำหรับการจัดเก็บเอกสาร 3.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : มีตู้ในการปฏิบัติงานที่อยู่ในสภาพดีและใช้งานได้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 – 2559) ยุทธศาสตร์ที่ 8 แนวทางที่ 3 โครงการที่ 26 หน้าที่ 97 			

จัดซื้อโต๊ะเหล็กทำงาน จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะเหล็กทำงาน ขนาด 3 ฟุต จำนวน 1 ตัว (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อในราคาท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้ออย่างประหยัด ฯ) โดยมีเหตุผลดังนี้

1. วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
 2. ความจำเป็นที่ต้องซื้อนอกเหนือบัญชีฯ : เนื่องจากที่มีอยู่ไม่เพียงพอ
 3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : มีโต๊ะทำงานในการปฏิบัติงานที่อยู่ในสภาพดี และใช้งานได้
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 – 2559) ยุทธศาสตร์ที่ 8 แนวทางที่ 3 โครงการที่ 28 หน้าที่ 97

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 14,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง (ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี ๒๕๕๖ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงมหาดไทย นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘) ยุทธศาสตร์ที่ ๘ แนวทางที่ ๓ คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- * มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า ๒๐๙ GHz หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย
- * มีความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR ๓ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB
- * มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๕๐๐ GM หรือมี Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๖๐ GB จำนวน ๑ หน่วย
- * DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย

* มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ Gigabit Ethernet หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง

* มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า ๖๐๐:๑ และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว จำนวน ๑ หน่วย

(เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อในราคาท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้ออย่างประหยัด ฯ) ตามเกณฑ์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีเหตุผลดังนี้

1. วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
2. ความจำเป็นที่ต้องซื้อนอกเหนือบัญชีฯ : เนื่องจากที่มีอยู่ไม่เพียงพอ
3. ประโยชน์ที่เทศบาลจะได้รับ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และองค์กร สร้างภาพลักษณ์และความพึงพอใจต่อหน่วยงาน

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 -2559) ยุทธศาสตร์ที่ 8 แนวทาง 3 โครงการที่ 27 หน้า 97

จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด ๗๕๐ VA	จำนวน	1,700	บาท
-----------------------------------	-------	-------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 750 จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- * มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 750 VA
- * สามารถสำรองไฟไฟได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

(เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อในราคาท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้ออย่างประหยัด ฯ) ตามเกณฑ์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีเหตุผลดังนี้

1. วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
2. ความจำเป็นที่ต้องซื้อนอกเหนือบัญชีฯ : เนื่องจากที่มีอยู่ไม่เพียงพอ
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ทำให้มีความสะดวก รวดเร็ว เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 -2559) ยุทธศาสตร์ที่ 8 แนวทาง 3 โครงการที่ 27 หน้า 97

จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง ไมโครคอมพิวเตอร์	จำนวน	7,600	บาท
---	-------	-------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อในราคาท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้ออย่างประหยัด ฯ)ตามเกณฑ์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 -2559) ยุทธศาสตร์ที่ 8 แนวทาง 3 โครงการที่ 27 หน้า 97

.....

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	6,870,620	บาท
งบบุคลากร	รวม	3,963,120	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,963,120	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,309,320	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้พนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	115,200	บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการ และลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2548 เงินตอบแทนพิเศษของพนักงานผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มตามวุฒิ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนที่ปรับเพิ่ม สำหรับคุณวุฒิที่ สำนักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) หรือ คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรองว่าคุณภูมินั้นเป็นคุณวุฒิเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นประจำตำแหน่งของผู้บริหาร เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะตามระเบียบกำหนดให้เบิกจ่ายได้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,659,720	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	836,880	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
งบดำเนินงาน	รวม	1,047,500	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	460,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	80,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	150,000	บาท

<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ในกรณีปฏิบัติงานเร่งด่วนจำเป็นพิเศษนอกเวลาราชการปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>			
<p>ค่าเช่าบ้าน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพักให้พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	100,000	บาท
<p>เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้ แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	80,000	บาท
<p>เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	50,000	บาท
<p>ค่าใช้จ่าย</p>	รวม	280,000	บาท
<p>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณา และเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจัดทำวารสาร ค่าบอกรับวารสาร หรือเอกสารทางวิชาการอื่น ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	150,000	บาท
<p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p>			
<p>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งใน และต่างประเทศ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	100,000	บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ รถยนต์ ฯลฯ และเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่างๆ เช่น อาคารสำนักงานที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของ กองช่าง อาคารบ้านพัก สิ่งก่อสร้างต่างๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(วงเงินไม่เกิน 5,000.-บาท) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	30,000	บาท
<p>ค่าวัสดุ</p>	รวม	307,500	บาท

วัสดุสำนักงาน	จำนวน	157,500	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกาไม้บรรทัด ยางลบ กระดาษไข แฟ้ม ลวดเย็บกระดาษ หนังสือวารสาร จัดทำแผ่นพับ น้ำดื่มสะอาด โต๊ะต่าง ๆ ตู้ต่างๆ เก้าอี้ต่างๆ และซื้อ/จ้างวัสดุเพื่อตกแต่งสถานที่ขงงานรัฐพิธีต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	20,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณา และเผยแพร่ เช่น แผ่นป้าย แผ่นประกาศ फिल्मถ่ายรูปรูปรสี หรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัด ขยาย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	100,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึก กระดาษต่อเนื่อง แป้นพิมพ์ หัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล (Diskette Floppy Disk) เม้าส์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>			
วัสดุอื่น	จำนวน	30,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอื่นๆ ที่ไม่เข้าลักษณะและประเภทข้างต้น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>			
งบลงทุน	รวม	1,860,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	1,860,000	บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน	33,400	บาท
<p>จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้งจำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> -ชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู -เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถทำความเย็น ขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 2134 - 2545 และฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 -ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศที่สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละออง และสามารถถอดล้างทำความสะอาด -มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ 			

ตั้งจ่ายตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนัก
งบประมาณ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 8 แนวทางที่ 3 ลำดับที่ 39
หน้า 99

จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 2 ตู้ จำนวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 2 ตู้ (ตู้ละ
6,000.-บาท)(เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ เพื่อถือปฏิบัติให้
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว
1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้ง
งบประมาณและจัดซื้อในราคาท้องตลาดหรือราคาที่เคย
จัดซื้ออย่างประหยัด ฯ) โดยมีเหตุผลดังนี้

- 1.วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
- 2.ความจำเป็นที่ต้องซื้อนอกเหนือบัญชีฯ : เนื่องจากที่มีอยู่
ไม่เพียงพอ
- 3.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ทำให้เกิดความสะดว
รวดเร็วเกิด 103ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559)
ยุทธศาสตร์ที่ 8 แนวทางที่ 3 โครงการที่ 38 หน้า 99

จัดซื้อโต๊ะ จำนวน 3 ตัว จำนวน 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะ ขนาด 3 ฟุตครึ่ง จำนวน 3 ตัว
(ตัวละ 6,000.-บาท) (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีปรากฏในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ เพื่อถือ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.
0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติ
ตั้งงบประมาณและจัดซื้อในราคาท้องตลาดหรือราคาที่เคย
จัดซื้ออย่างประหยัด ฯ) โดยมีเหตุผลดังนี้

- 1.วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
- 2.ความจำเป็นที่ต้องซื้อนอกเหนือบัญชีฯ : เนื่องจากที่มีอยู่
ไม่เพียงพอ
- 3.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ทำให้เกิดความสะดว
รวดเร็วเกิด

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมา
จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 8
แนวทางที่ 3 โครงการที่ 35 หน้า 98

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

จัดซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน จำนวน 55,000 บาท

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี จำนวน 1 คัน (ตั้งจ่ายตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ) มีคุณลักษณะดังนี้

-รถจักรยานยนต์มีปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 120 ซีซี

-ราคาที่กำหนดไม่รวมอุปกรณ์และค่าจดทะเบียน

-การจัดซื้อรถจักรยานยนต์ให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก. 2350 - 2551

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 8 แนวทางที่ 3 ลำดับที่ 37 หน้า 99

จัดซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ จำนวน 1 คัน

จำนวน 1,116,000 บาท

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกขนาด 3 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน (ตั้งจ่ายตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ) มีคุณลักษณะดังนี้

- ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี.

-น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก (G.V.W.) ไม่ต่ำกว่า 5,000 กิโลกรัม

-พร้อมกระบะ และเครื่องปรับอากาศ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 7 ลำดับที่ 2 หน้า 71

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล จำนวน 1 ชุด

จำนวน 7,000 บาท

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัลความละเอียดไม่น้อยกว่า 14 ล้านพิกเซล จำนวน

1 ชุด โดยมีคุณลักษณะดังนี้

-เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera)

-ความละเอียดที่กำหนดเป็นความละเอียดที่เซ็นเซอร์ภาพ (Image sensor)

-มีระบบแฟลช (Flash) ในตัว

-สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมูลเต็ม หรือต้องการเปลี่ยน

-สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้

-มีกระเป๋าบรรจุกล้อง (ตั้งจ่ายตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.

2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 8 แนวทางที่ 3 ลำดับที่ 33
หน้า 98

ครุภัณฑ์โรงงาน

จัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีต จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีต 18 " CCH - 450 จำนวน 1 เครื่อง (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อในราคาท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้ออย่างประหยัด ฯ) โดยมีเหตุผลดังนี้

1. วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
 2. ความจำเป็นที่ต้องซื้อนอกเหนือบัญชีฯ : เนื่องจากที่มีอยู่ไม่เพียงพอ
 3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็วเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 8 แนวทางที่ 3 ลำดับที่ 43 หน้า 99

จัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีต แบบใช้ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 26,000 บาท

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีต แบบใช้ไฟฟ้า รุ่น GSH 16 - 30 (1,750 W) จำนวน 1 เครื่อง (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อในราคาท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้ออย่างประหยัด ฯ) โดยมีเหตุผลดังนี้

1. วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
 2. ความจำเป็นที่ต้องซื้อนอกเหนือบัญชีฯ : เนื่องจากที่มีอยู่ไม่เพียงพอ
 3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็วเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 8 แนวทางที่ 3 ลำดับที่ 35 หน้า 98

จัดซื้อเทปวัดระยะไฟเบอร์กลาส จำนวน 1 อัน จำนวน 6,000 บาท

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเทปวัดระยะไฟเบอร์กลาส ยาว 100 เมตร YAMAYO OTR - 100 จำนวน 1 อัน (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อในราคาท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้ออย่างประหยัด ฯ) โดยมีเหตุผลดังนี้

1. วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
 2. ความจำเป็นที่ต้องซื้อนอกเหนือบัญชีฯ : เนื่องจากที่มีอยู่ไม่เพียงพอ
 3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : ทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็วเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 8 แนวทางที่ 3 ลำดับที่ 40 หน้า 99

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวล แบบที่ 2* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)

จำนวน 31,000 บาท

- คุณลักษณะ - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีความเร็วของหน่วยความจำ หรือมี HTT ขนาดไม่น้อยกว่า 1,066 MHz จำนวน 1 หน่วย
- มีหน่วยประมวลผล เพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR 3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1.5 TB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD – RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบ 10/100/1,000 Mbps จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

(เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อใน

ราคาท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้ออย่างประหยัด ฯ)ตาม
เกณฑ์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โดยมีเหตุผลดังนี้

- 1.วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
- 2.ความจำเป็นที่ต้องซื้อนอกเหนือบัญชีฯ : เนื่องจากที่มีอยู่
ไม่เพียงพอ
- 3.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ทำให้มีความสะดวก รวดเร็ว
เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2557 -2559) ยุทธศาสตร์ที่ 8 แนวทาง 3 โครงการที่ 31
หน้า 98
ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ระดับ
จังหวัดภูเก็ต

เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๗๕๐ VA จำนวน 1,800 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า ๗๕๐ VA
 - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที
- (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสำนักงบประมาณ เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อใน
ราคาท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้ออย่างประหยัด ฯ)ตาม
เกณฑ์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โดยมีเหตุผลดังนี้

- 1.วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
- 2.ความจำเป็นที่ต้องซื้อนอกเหนือบัญชีฯ : เนื่องจากที่มีอยู่
ไม่เพียงพอ และอยู่ในสภาพชำรุด
- 3.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ทำให้มีความสะดวก รวดเร็ว
เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 -2559)
ยุทธศาสตร์ที่ 8 แนวทาง 3 โครงการที่ 32 หน้า 98 ทั้งนี้
จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ระดับ
จังหวัดภูเก็ต

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 3,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด ตั้ง(เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อในราคาท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้ออย่างประหยัด ฯ)ตามเกณฑ์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ระดับจังหวัดภูเก็ต

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	500,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา และปรับปรุงครุภัณฑ์รายจ่ายเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000.-บาท) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
งานไฟฟ้าถนน	รวม	17,472,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	2,350,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	250,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณา และเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าบอกรับวารสาร ทั้งเอกสารทางวิชาการอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ รถยนต์ ฯลฯ และเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่างๆ เช่น อาคารสำนักงานที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกองช่าง สิ่งก่อสร้างต่างๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(วงเงินไม่เกิน 5,000.-บาท) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าวัสดุ	รวม	2,100,000	บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สวิตช์ ไฟฟ้าสายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า แบตเตอรี่แห้ง ถ่านวิทยุมือถือ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	570,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆ ในการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ทินเนอร์ สี สังกะสี ปูนซีเมนต์			

<p>หิน ทราวย อิฐ ตะปู เหล็กเส้น ท่อน้ำ ประปา ค่าแอสฟัลท์ ติคคอนกรีต ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	150,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุในการซ่อมแซมและบำรุงรักษา ยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางในหลอดไฟ ตลับ ลูกปืน สายไมล์ หัวเทียน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	1,050,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>			
วัสดุอื่น	จำนวน	30,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอื่นๆ ที่ไม่เข้าลักษณะและประเภท ข้างต้น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>			
งบลงทุน	รวม	10,122,000	บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	10,122,000	บาท
<p>ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค</p>			
โครงการก่อสร้างเชื่อมกันดินพังคลองบางสาต หมู่ที่ 5 ตำบล ศรีสุนทร	จำนวน	3,729,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเชื่อมกันดินพังคลองบางสาต หมู่ที่ 5 ตำบลศรีสุนทร ก่อสร้างเชื่อมกันดินพัง สูง 3 เมตร ระยะทาง 300 เมตร ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน นำมาจาก แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางที่ 1 โครงการที่ 36 หน้า 83</p>			
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยในบ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลศรีสุนทร	จำนวน	1,300,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยในบ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลศรีสุนทร ขนาดกว้าง 0-45 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า 311.50 เมตร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางที่ 1 โครงการ ที่ 33 หน้า 83</p>			
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยบ้าน แขก - บ่อแร่ หมู่ที่ 8 ตำบลศรีสุนทร	จำนวน	380,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยบ้านแขก - บ่อแร่ หมู่ที่ 8 ตำบลศรีสุนทร ขนาดกว้าง 0.30 เมตรลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า 108 เมตร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางที่ 1 โครงการ ที่ 64 หน้า 87</p>			

โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝาปิดข้างโรงเรียน บ้านท่าเรือ หมู่ที่ 3 ตำบลศรีสุนทร เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูมีฝาปิด ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.65 เมตร ระยะทางรวม ไม่น้อยกว่า 164 เมตรตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนเป็นเงิน 613,868 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 296,132 บาท นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางที่ 1 โครงการที่ 21 หน้า 80	จำนวน	910,000	บาท
โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูมี ฝาปิดซอยพยอมอุทิศ หมู่ที่ 1 ตำบลศรีสุนทร เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3 เมตร ระยะทาง 64 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 155 ตาราง เมตร ผิวจราจรหนา 0.15 เมตร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ ที่ 7 แนวทางที่ 1 โครงการที่ 1 หน้า 77	จำนวน	327,000	บาท
โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูมีฝา ปิด ซอยบางขาม 2 หมู่ที่ 2 ตำบลศรีสุนทร เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยบางขาม 2 หมู่ที่ 2 ตำบลศรีสุนทร -ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 2.60 เมตร ยาวรวม 200 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 520 ตารางเมตร -ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูมีฝาปิด ขนาดกว้าง 0- 45 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 195 เมตร ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน นำมาจากแผนพัฒนา สามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางที่ 1 โครงการที่ 18 หน้า 80	จำนวน	1,778,000	บาท
โครงการวางท่อ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อ พัก คสล. ริมถนนสายบ้านดอน - บ้านยา หมู่ที่ 6 ตำบลศรี สุนทร เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ริมถนนสายบ้านดอน - บ้านยา หมู่ที่ 6 ความยาวไม่น้อยกว่า 738 เมตร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ ที่ 7 แนวทางที่ 1 โครงการที่ 50 หน้า 85	จำนวน	1,698,000	บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	5,000,000	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	5,000,000	บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ	จำนวน	5,000,000	บาท

กลาง แยกเป็น

-ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนนควนตาแพ้น - เขาล้าน หมู่
ที่ 1 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ระยะทาง
200 เมตร งบประมาณ 200,000 บาท นำมาจาก
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 7
แนวทางที่ 1 โครงการที่ 8 หน้า 78

-ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและแสงสว่าง ซอยแม่ละออ หมู่
ที่ 1 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ระยะทาง
175 เมตร งบประมาณ 700,000 บาท นำมาจาก
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 7
แนวทางที่ 1 โครงการที่ 11 หน้า 78

-ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง สายบ้านมาหนัก - บางโจ (บ้าน
เต็มฝัน) หมู่ที่ 4 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
งบประมาณ 500,000 บาท นำมาจากแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางที่ 1 โครงการ
ที่ 58 หน้า 86

-ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง สายบางโจ - นพตาแก้ว หมู่ที่ 4
ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ
700,000 บาท นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-
2559) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางที่ 1 โครงการที่ 81 หน้า
82

-ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง ซอยลิพอนใต้ หมู่ที่ 5 ตำบลศรี
สุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ 90,000
บาท

นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์
ที่ 7 แนวทางที่ 1 โครงการที่ 47 หน้า 85

-ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง ซอยทุ่งนาเคียน 2 หมู่ที่ 5 ตำบล
ศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ 80,000
บาท

นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์
ที่ 7 แนวทางที่ 1 โครงการที่ 35 หน้า 83

-ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนเลียบบคลองบ้านยาพร้อม
ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ ซอย 1 และ ซอยสันติ หมู่
ที่ 6 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ
1,200,000 บาท นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-
2559) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางที่ 1 โครงการที่ 56 หน้า
86

เพื่อจ่ายเป็นอุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค สาขาภูเก็ต

แยกเป็น

-ขยายเขตท่อเมนตีประปา ซอยหัวท่า หมู่ที่ 3 ตำบลศรีสุนทร อำเภอดงกลาง จังหวัดภูเก็ต วางท่อ PE ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความยาวไม่น้อย 500 เมตร งบประมาณ 650,000 บาท นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางที่ 1 โครงการที่ 23 หน้า 80

-ขยายเขตประปาหมู่บ้าน ซอยนพตาแก้ว หมู่ที่ 7 ตำบลศรีสุนทร อำเภอดงกลาง จังหวัดภูเก็ต วางท่อ PE ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว และ 2 นิ้ว ความยาวไม่น้อย 822 เมตร งบประมาณ 880,000 บาท นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางที่ 1 โครงการที่ 68 หน้า 87 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

.....

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	12,002,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	11,302,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	10,000	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างและผู้มีสิทธิ์เบิกจ่ายตามระเบียบ ในกรณีปฏิบัติงานเร่งด่วนจำเป็นพิเศษนอกเวลาราชการปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

รายได้

ค่าใช้จ่าย	รวม	9,450,000	บาท
<p>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณา และเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่าธรรมเนียมการกำจัดขยะมูลฝอย และค่าธรรมเนียมการทิ้งสิ่งปฏิกูล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p> <p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p> <p>โครงการจ้างเหมาเอกชนจัดเก็บขยะ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการจ้างเหมาเอกชนจัดเก็บขยะ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 2 ลำดับที่ 2 หน้า 46</p> <p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กรณีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	5,000,000	บาท
	จำนวน	4,400,000	บาท
	จำนวน	50,000	บาท
ค่าวัสดุ	รวม	1,842,000	บาท
<p>วัสดุงานบ้านงานครัว</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด แปรงขัด ฝักบัว ฝักฟอก น้ำยาดับกลิ่น ถูดำ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p> <p>วัสดุยานพาหนะและขนส่ง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุในการซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางในหลอดไฟ ตลับลูกปืน สายไมล์ หัวเทียน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p> <p>วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p> <p>วัสดุเครื่องแต่งกาย</p>	จำนวน	20,000	บาท
	จำนวน	200,000	บาท
	จำนวน	1,600,000	บาท
	จำนวน	20,000	บาท

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	880,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	880,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	880,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
โครงการคนไทยใจอาสา	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมต่างๆ ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าวิทยากร ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามโครงการที่เทศบาลกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 3 โครงการที่ 2 หน้า 65			
โครงการจัดฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอาชีพ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดฝึกอบรม ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าวิทยากร ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามโครงการที่เทศบาลกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางที่ 3 โครงการที่ 1 หน้า 74			
โครงการจัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและทัศนศึกษาดูงาน คณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต	จำนวน	350,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในกิจกรรม ค่าเดินทาง ค่ายานพาหนะ ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามโครงการที่เทศบาลกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางที่ 8 โครงการที่ 1 หน้า 75			
โครงการจัดอบรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรกลุ่มสตรีระดับหมู่บ้าน/ตำบล	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมต่างๆ ค่าอาหารว่าง และค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าวิทยากร ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามโครงการที่เทศบาลกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 – 2559)ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่3 โครงการที่ 1 หน้า 65			

<p>โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพ สินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP</p>	จำนวน	350,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในกิจกรรม ค่าเดินทาง ค่า ยานพาหนะ ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามโครงการที่เทศบาลกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ ที่ 6 แนวทางที่ 7 โครงการที่ 1 หน้า 75</p>			
<p>โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพทุกอาชีพแก่สตรี และประชาชนทั่วไปตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง</p>	จำนวน	50,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดฝึกอบรม ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องตามโครงการที่เทศบาลกำหนด ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางที่ 1 โครงการที่ 1 หน้า 74</p>			
<p>โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและสนับสนุน การขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ</p>	จำนวน	20,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเวทีประชาคม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจาก แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2557 - 2559) ยุทธศาสตร์ที่ 8 แนวทางที่ 5 โครงการที่ 1 หน้า 99</p>			

.....

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	1,335,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,335,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,300,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าบอกรับวารสารหรือเอกสารทางวิชาการอื่นๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 00262)			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
โครงการแข่งขันกีฬา เทศบาลตำบลศรีสุนทรสัมพันธ์	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการแข่งขันกีฬา เทศบาลตำบลศรีสุนทรสัมพันธ์ ตั้งจ่ายเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปีของเทศบาล (พ.ศ.2557 - 2559) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 2 ลำดับที่ 3 หน้า 73			
โครงการแข่งขันตะกร้อประจำปี เทศบาลตำบลศรีสุนทร	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการแข่งขันตะกร้อประจำปี เทศบาลตำบลศรีสุนทร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปีของเทศบาล(พ.ศ.2557 - 2559) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทาง 2 ลำดับที่ 2 หน้า 73			
โครงการแข่งขันเปตองประจำปี เทศบาลตำบลศรีสุนทร	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการแข่งขันเปตองประจำปี เทศบาลตำบลศรีสุนทร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปีของเทศบาล (พ.ศ.2557 - 2559) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 2 ลำดับที่ 7 หน้า 74			
โครงการแข่งขันฟุตบอลประจำปี เทศบาลตำบลศรีสุนทรคัพ	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการแข่งขันฟุตบอลประจำปี เทศบาลตำบลศรีสุนทรคัพ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปีของเทศบาล (พ.ศ. 2557 - 2559) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 2 ลำดับที่ 6 หน้า 74			
โครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆ	จำนวน	300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆ เช่น ฟุตบอล ฟุตซอล เปตอง ตะกร้อ แบดมินตัน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

นำมาจากแผนพัฒนาสามปีของเทศบาล (พ.ศ.2557 - 2559) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 4 ลำดับที่ 2 หน้า

โครงการส่งเสริมนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ตประจำปี	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการส่งเสริม นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดภูเก็ตประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจาก แผนพัฒนาสามปีของเทศบาล (พ.ศ.2557 - 2559) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 4 ลำดับที่ 2 หน้า 73			
โครงการแข่งขันศรีสุนทรมินิมาราธอน	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดการแข่งขัน ศรีสุนทรมินิมาราธอน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ โครงการ จัดการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน ครั้งที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 2 โครงการที่ 8 หน้า 74			
โครงการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์กีฬา ให้แก่ชุมชน เยาวชน ประชาชน ตำบลศรีสุนทร	จำนวน	80,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการสนับสนุน วัสดุอุปกรณ์กีฬา ให้แก่ชุมชน เยาวชน ประชาชน ตำบลศรี สุนทร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาล (พ.ศ.2557 - 2559) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทาง ที่ 2 ลำดับที่ 1 หน้า 73			
ค่าวัสดุ	รวม	35,000	บาท
วัสดุกีฬา	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ตะกร้อ ไม้ แบดมินตัน วอลเลย์บอล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
วัสดุอื่น	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ไม่เข้าลักษณะและ ประเภทตามระเบียบวิธีการงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้			
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	รวม	2,370,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	2,200,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	2,200,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ ค่าซั๊กฟอก ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการจัดงาน ประเพณีลอยกระทง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 1 ลำดับที่ 3 หน้า 57	จำนวน	1,500,000	บาท
โครงการจัดงานสวดดีท้าวเทพกระษัตรี – ท้าวศรีสุนทร เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการจัดงาน สวดดีท้าวเทพกระษัตรี – ท้าวศรีสุนทร ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ และปรากฏในแผนพัฒนาสามปีของเทศบาล (พ.ศ. 2557 - 2559) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 1 ลำดับที่ 2 หน้า 56	จำนวน	120,000	บาท
โครงการส่งเสริมประเพณีการถือศีลกินผัก เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการส่งเสริม ประเพณีการถือศีลกินผัก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีของเทศบาล (พ.ศ.2557 - 2559) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3 หน้า 58 ลำดับที่ 2	จำนวน	100,000	บาท
โครงการส่งเสริมประเพณีการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการส่งเสริม ประเพณีการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปีของเทศบาล (พ.ศ.2557 - 2559) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3 ลำดับที่ 3	จำนวน	120,000	บาท
โครงการส่งเสริมประเพณีงานเมาลิตกกลางแห่งประเทศไทย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการส่งเสริม ประเพณีงานเมาลิตกกลางแห่งประเทศไทย ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปีของเทศบาล (พ.ศ.2557 - 2559) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 4 ลำดับที่ 1 หน้า 59	จำนวน	300,000	บาท
โครงการอบรมจริยธรรม คุณธรรม แก่เยาวชน ประชาชน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการอบรม จริยธรรม คุณธรรม แก่เยาวชน ประชาชน ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปีของเทศบาล (พ.ศ.2557 - 2559) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 4 ลำดับที่ 2 หน้า 59	จำนวน	40,000	บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	170,000	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	170,000	บาท
เงินอุดหนุนเอกชน	จำนวน	170,000	บาท
1. โครงการอุดหนุนประเพณีวันสารทไทย ตั้งไว้		80,000	บาท

เพื่ออุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,5,6,7,8 ในการทำกิจกรรมประเพณีวันสารทไทย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปีของเทศบาล (พ.ศ.2557 - 2559) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 1 ลำดับที่ 1 หน้า 1 ซึ่งจะดำเนินการอุดหนุนให้เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก คณะอนุกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดแล้ว

2. โครงการอุดหนุนประเพณีสวดกลางบ้าน ตั้งไว้ 90,000 บาท

เพื่ออุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,3,5,6,7,8 ในการทำกิจกรรมประเพณีสวดกลางบ้าน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปีของเทศบาล (พ.ศ. 2557 - 2559) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3 ลำดับที่ 1 หน้า 57 ซึ่งจะดำเนินการอุดหนุนให้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดแล้ว

.....

แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการประปา	รวม	2,630,540	บาท
งบบุคลากร	รวม	816,240	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	816,240	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	98,040	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้พนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	18,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการ และลูกจ้างประจำของส่วนราชการพ.ศ. 2548 เงินตอบแทนพิเศษของพนักงานผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงานลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มตามวุฒิ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนที่ปรับเพิ่ม สำหรับคุณวุฒิที่ สำนักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) หรือ คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรองว่าคุณภูมินั้นเป็นคุณวุฒิเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	502,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	197,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล(ก.ท.) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงาน ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
งบดำเนินงาน	รวม	1,500,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	100,000	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	100,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ในกรณีปฏิบัติงานเร่งด่วนจำเป็นพิเศษนอกเวลาราชการปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้จ่าย	รวม	80,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณา และเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าบอกรับวารสารหรือเอกสารทางวิชาอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ รถยนต์ ฯลฯ และเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่างๆ เช่น สถานีผลิตน้ำประปา สิ่งก่อสร้างต่างๆ เป็นต้นตั้งจ่ายจากเงินรายได้(วงเงินไม่เกิน 5,000.-บาท)			
ค่าวัสดุ	รวม	300,000	บาท
วัสดุอื่น	จำนวน	300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะ และประเภทตามระเบียบวิธีการงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	1,020,000	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	1,000,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับกิจการประปา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำประปา และค่ารักษามาตรวัดน้ำจากการประปาส่วนภูมิภาค สาขาภูเก็ต เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำประปาใช้ในช่วงฤดูแล้ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
งบลงทุน	รวม	314,300	บาท
 ค่าครุภัณฑ์	รวม	214,300	บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร			
เครื่องสูบน้ำ (ไดโวลต์)	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ (ไดโวลต์) จำนวน 3 เครื่อง (เครื่องละ 5,000.-บาท) (เป็นครุภัณฑ์ที่มีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ แต่เทศบาลมีความต้องการขนาด/คุณลักษณะและราคา นอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เพื่อถือปฏิบัติ			

ให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อในราคาท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้ออย่างประหยัด ฯ) โดยมีเหตุผลดังนี้

- 1.วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
 - 2.ความจำเป็นที่ต้องซื้อนอกเหนือบัญชีฯ : เนื่องจากที่มีอยู่ไม่เพียงพอ
 - 3.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ทำให้มีความสะดวก รวดเร็ว เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 -2559) ยุทธศาสตร์ที่ 8 แนวทาง 3 โครงการที่ 49 หน้า 100

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 65,000 บาท

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1.ขนาด 5 กิโลวัตต์ขึ้นไป เป็นเครื่องยนต์ดีเซล
- 2.ทุกขนาดที่กำหนดเป็นขนาดกิโลวัตต์ขั้นต่ำ
- 3.รายละเอียดประกอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแต่ละชุดดังนี้
 - 3.1 แผงสวิทช์ 1 อัน
 - 3.2 โวลต์มิเตอร์ 1 อัน
 - 3.3 แอมมิเตอร์ 1 อัน
 - 3.4 หลอดไฟแสงสว่าง พร้อมขั้ว 1 ชุด
 - 3.5 สวิตช์ปิด - เปิดหลอดไฟ 1 อัน
 - 3.6 คัตเอาต์ 1 อัน
 - 3.7 ที่เสียบปลั๊ก 2 จุด
 - 3.8 ฟรีควেনซีมิเตอร์ 1 อัน (สำหรับขนาด 10 กิโลวัตต์ ขึ้นไป)
- 4.คุณสมบัติทางเทคนิคทั่วไป
 - 4.1.1 ไฟ AC 220 โวลต์ ชนิดยกเดี่ยว 50 เฮิร์ตซ์ สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดต่ำกว่า 10 กิโลวัตต์
 - 4.1.2 ไฟ AC 380 / 220 โวลต์ ชนิด 3 ยก 4 สาย หรือ 220 โวลต์ ชนิด 3 ยก 3 สาย 50 เฮิร์ตซ์ สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดต่ำกว่า 10 กิโลวัตต์
 - 4.2 มีเครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ (AUTOMATIC VOLTAGE REGULATION CONTROL) โดยมีอัตราการเปลี่ยนแปลงดังนี้

- ไม่เกิน + 5 , - 5 % สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดต่ำกว่า 5 กิโลวัตต์

- ไม่เกิน + 2.5 , - 2.5 % สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดต่ำกว่า 5 กิโลวัตต์

4.3 สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีขนาดไม่ต่ำกว่า 5 กิโลวัตต์ สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีค่า POWER FACTOR ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป

4.4 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าทุกขนาดส่งกำลังขับโดยตรง (DIRECT COUPLING) หมายถึง 1 KVA. = 0.8 KW. อ้างอิงตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0719 / ว 23 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 โดยมีเหตุผลดังนี้

1. วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน

2. เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากที่มีอยู่ไม่เพียงพอ

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ทำให้มีความสะดวก รวดเร็ว เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 -2559) ยุทธศาสตร์ที่ 8 แนวทาง 3 โครงการที่ 44 หน้า 100

ครุภัณฑ์โรงงาน

จัดซื้อเครื่องเจาะท่อ จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเจาะท่อ จำนวน 1 เครื่อง โดยมีเหตุผลดังนี้

1. วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน

2. เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากที่มีอยู่ไม่เพียงพอ

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ทำให้มีความสะดวก รวดเร็ว เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 -2559) ยุทธศาสตร์ที่ 8 แนวทาง 3 โครงการที่ 42 หน้า 99

จัดซื้อเครื่องเชื่อมพลาสติก จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 34,300 บาท

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเชื่อมพลาสติก จำนวน 1 เครื่อง โดยมีเหตุผลดังนี้

1. วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน

2. เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากที่มีอยู่ไม่เพียงพอ

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ทำให้มีความสะดวก รวดเร็ว เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 -2559) ยุทธศาสตร์ที่ 8 แนวทาง 3 โครงการที่ 41 หน้า 99

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	80,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา และปรับปรุงครุภัณฑ์รายจ่าย เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (วงเงินเกินกว่า 5,000.- บาท) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	100,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	100,000	บาท
ค่าบำรุงรักษา และปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา และปรับปรุงที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

.....

แผนงานงบบกลาง

งบบกลาง	รวม	5,210,250	บาท
งบบกลาง	รวม	5,210,250	บาท
งบบกลาง	รวม	3,470,450	บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	1,000,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมให้แก่พนักงานจ้างของเทศบาล ตามพ.ร.บ.ประกันสังคม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	จำนวน	70,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเพื่อส่งเสริมสวัสดิการผู้ป่วยเอดส์ในชุมชนรายละ 500 บาทต่อเดือนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งเป็นภารกิจที่เทศบาลได้รับการถ่ายโอนตามแผนปฏิบัติการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน			
สำรองจ่าย	จำนวน	1,250,450	บาท
เพื่อจ่ายในการเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอดปี และเพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เป็นเงิน 1,021,582 และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน เป็นเงิน 128,868 บาท			
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน	1,150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็น			
- ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตั้งไว้ 123,349.-บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงให้แก่สมาคมสันนิบาตเทศบาลเป็นรายปี โดยพิจารณาจากรายรับจริงประจำปีที่ผ่านมาของสมาชิก ยกเว้นเงินกู้ เงินจ่ายขาดและเงินอุดหนุนทุกประเภท ทั้งนี้ไม่เกินเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการจราจร ตั้งไว้ 146,651.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงจราจรในเขตเทศบาล และกิจการที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง เช่น การทาสี ตีเส้นจราจร แผงกั้น จัดทำป้ายสัญญาณไฟจราจรหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมการสัญจร ฯลฯ อุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3203 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2539) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

- เงินสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลศรีสุนทร เป็นเงิน 550,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบเข้าร่วมกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตามข้อตกลงการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุน หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ทุนการศึกษาแก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและลูกจ้างของเทศบาล ในระดับปริญญาตรี และ/หรือ ปริญญาโท ตั้งไว้ 330,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

บำเหน็จ/บำนาญ	รวม	1,739,800	บาท
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	1,739,800	บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญให้แก่พนักงานเทศบาล โดยตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับตามงบประมาณทั้งปีในปีนี้ ไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ตามหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 45 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2552 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

.....

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	17,097,580	บาท
งบบุคลากร	รวม	3,124,420	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,124,420	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,102,660	บาท
1.พนักงานเทศบาล จำนวน 4 อัตรา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี เป็นเงิน 558,870 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
2.พนักงานครูเทศบาล จำนวน 3 อัตรา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี 543,792 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	89,760	บาท
(1) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินประจำตำแหน่งอื่นๆ แก่พนักงานเทศบาล เป็นเงิน 30,480 .- บาท ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
(2) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินประจำตำแหน่งอื่นๆ แก่พนักงานครูเทศบาล เป็นเงิน 59,280.- บาท ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน			
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	42,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เดือนละ 3,500 บาท แก่พนักงานครูเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,137,240	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน เงินอื่นๆ ให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 13 อัตรา			
1.พนักงานจ้าง จำนวน 12 อัตรา เป็นเงิน 1,064,640 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
2.พนักงานจ้าง จำนวน 1 อัตรา (บุคลากรสนับสนุนการสอน) เป็นเงิน 72,600 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	752,760	บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวหรือเงินอื่นให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 16			

อัตรา เป็นเงิน 717,360 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
 เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนและเงินเพิ่มค่าครองชีพ
 ชั่วคราวหรือเงินอื่นให้แก่พนักงานจ้าง (บุคลากร
 สนับสนุนการสอน) จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 35,400
 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

งบดำเนินงาน	รวม	6,405,260	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	201,200	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและ พนักงานจ้าง ในกรณีปฏิบัติงานเร่งด่วนจำเป็นพิเศษ นอกเวลาราชการปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	31,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพักให้พนักงานเทศบาลที่มี สิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้ แก่ พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิได้รับตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตั้ง จ่ายจากเงินรายได้			
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของ พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิได้รับการ ช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าใช้จ่าย	รวม	3,216,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	450,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าธรรมเนียมและ
 ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าบอกรับ
 วารสารหรือเอกสารทางวิชาการอื่น ๆ ค่าซั๊กฟอก ค่า
 เย็บเอกสารเข้าเล่ม ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าเช่า
 ทรัพย์สิน ค่าจ้างทำความสะอาด ค่าจ้างยาม ค่าจ้าง
 ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
 รายได้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
 หมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งใน
 ประเทศและต่างประเทศ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ
 ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการเข้าค่ายภาคฤดูร้อน จำนวน 500,000 บาท

เพื่อดำเนินกิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมเข้าค่าย
 คอมพิวเตอร์ กิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ กิจกรรม
 เข้าค่ายกีฬา กิจกรรมเข้าค่ายศิลปะ กิจกรรมค่าย
 นาฏศิลป์ กิจกรรมบรรพชาสามเณร กิจกรรมอบรม
 คุณธรรมจริยธรรม โดยจ่ายเป็น ค่าเอกสารและสื่อ
 ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน
 ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่า
 ทรัพย์สิน ค่าโล่ ค่าของขวัญของรางวัล ค่าเกียรติบัตร
 ค่าอุปกรณ์ ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 โครงการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจาก
 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 2
 แนวทางที่ 1 ลำดับที่ 8 หน้า 49

โครงการเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการของกรมส่งเสริมการ
 ปกครองท้องถิ่น จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าป้าย
 ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 กับโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจาก
 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 2
 แนวทางที่ 3 ลำดับที่ 2 หน้า 53

<p>โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าเกียรติบัตร ค่าอุปกรณ์จัดบอร์ดวิชาการ ค่าอุปกรณ์สำหรับการเตรียมการแข่งขัน ค่าของขวัญของรางวัล ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 -2559) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 1 ลำดับที่ 14 หน้า 51</p>	จำนวน	50,000	บาท
<p>โครงการจัดงานวันพ่อและวันแม่แห่งชาติ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าดอกมะลิ ค่าดอกไม้ รูป เทียน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าซื้อพวงมาลัย ค่าเกียรติบัตร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00211) นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 1 ลำดับที่ 4 หน้า 48</p>	จำนวน	30,000	บาท
<p>โครงการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา</p> <p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่าสถานที่ ค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 5 ลำดับที่ 2 หน้า 53</p>	จำนวน	70,000	บาท
<p>โครงการเด็กไทยใส่ใจโภชนาการ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับดำเนินการตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 1 ลำดับที่ 18 หน้า 52</p>	จำนวน	10,000	บาท
<p>โครงการถวายเทียนพรรษาวันเข้าพรรษา</p> <p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าเทียนพรรษา ค่าดอกไม้ รูป เทียน ค่าชุดสังฆทาน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 1 ลำดับที่ 20 หน้า</p>	จำนวน	15,000	บาท

<p>โครงการนำเด็กนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้</p> <p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าธรรมเนียม ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าพาหนะ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตั้งจ่าย จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 1 ลำดับที่ 21 หน้า 21</p>	จำนวน	25,000	บาท
<p>โครงการประกวดมารยาทไทย</p> <p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนวิทยากรอบรมแก่ครู ค่า ของขวัญ ของรางวัล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 1 ลำดับที่ 2 หน้า 48</p>	จำนวน	40,000	บาท
<p>โครงการประชุมผู้ปกครอง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสาร ประกอบการประชุม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 5 ลำดับที่ 17 หน้า 51</p>	จำนวน	20,000	บาท
<p>โครงการฝึกอบรมครูและทัศนศึกษาดูงานของครูและ บุคลากรทางการศึกษา</p> <p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่ พัก ค่าพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับการอบรม ฯลฯ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ โครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจาก แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 3 ลำดับที่ 1 หน้า 53</p>	จำนวน	150,000	บาท
<p>โครงการมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย</p> <p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าเช่าสถานที่ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่า ชุดครุย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำวุฒิบัตร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสาม ปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 1 ลำดับที่ 7 หน้า 49</p>	จำนวน	50,000	บาท

<p>โครงการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาสถาบันเอกชนหรือบุคคลในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้นักเรียนในระดับปฐมวัย ให้นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลศรีสุนทร และ โรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 1 ลำดับที่ 1 หน้า 48</p>	จำนวน	150,000	บาท
<p>โครงการวันเด็กแห่งชาติ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าของขวัญของรางวัลสำหรับเด็ก ค่าจัดและตกแต่งเวที ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนการแสดง ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าซุ้มลูกโป่ง ค่าอุปกรณ์จัดทำซุ้มกิจกรรมต่าง ๆ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าขยายอัดภาพ ค่าเกียรติบัตร ค่าโลโก้ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 1 ลำดับที่ 12 หน้า 50</p>	จำนวน	250,000	บาท
<p>โครงการวันไหว้ครู</p> <p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าดอกไม้ รูป เทียน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าหนังสือ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 1 ลำดับที่ 16 หน้า 51</p>	จำนวน	20,000	บาท
<p>โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา</p> <p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> -โครงการอาหารกลางวันเด็กเล็ก ระดับก่อนปฐมวัย ในอัตราคนละ 20 บาท จำนวน 280 วัน จำนวน 70 คน เป็นเงิน 392,000 บาท -โครงการอาหารกลางวันเด็กระดับอนุบาล 1-3 ในอัตราคนละ 20 บาท จำนวน 200 วัน จำนวน 150 คน เป็นเงิน 600,000 บาท -สถานรับเลี้ยงเด็กในชุมชนด้อยโอกาสบ้านท่าเรือ (15 x280x20) 84,000 บาท 	จำนวน	1,076,000	บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 6 ลำดับที่ 11 หน้า 54 "ทั้งนี้จะเบิกจ่ายเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"

<p>โครงการหนุนย่อยรักษัประชาธิปไตย</p> <p>เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าเกียรติบัตร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกัโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 1 ลำดับที่ 9 หน้า 50</p>	จำนวน	30,000	บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ วัสดุ ต่างๆ และที่ดินและสิ่งก่อสร้างตลอดจนทรัพย์สินอื่น ๆ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	60,000	บาท
ค่าวัสดุ	รวม	2,938,060	บาท
<p>วัสดุสำนักงาน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกาไม้บรรทัด ยางลบ กระดาษไข แฟ้ม ลวดเย็บกระดาษ หนังสือ วารสาร จัดทำแผ่นพับ และน้ำดื่มสะอาด แผ่นป้ายชื่อสำนักงาน หรือหน่วยงาน แผ่นป้ายต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	100,000	บาท
<p>วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ สวิตช์ ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า แบตเตอรี่แห่ง ถ่านวิทยุ มือถือ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	60,000	บาท
<p>วัสดุงานบ้านงานครัว</p> <p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด แปรง สบู่ เข่ง น้ำยาล้างจาน ผงซักฟอก นำยาดับกลิ่น เครื่องนอนนักเรียน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	100,000	บาท

ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	2,283,060	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริมนม ให้แก่นักเรียน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - โรงเรียนบ้านท่าเรือ (300 x260x7) 546,000 บาท - โรงเรียนบ้านท่าเรือ (195 x260x7) 354,900 บาท - โรงเรียนบ้านลิพอน (98 x260x7) 178,360 บาท - โรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15) (420 x260x7) 764,400 บาท - โรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร (150 x260x7) 273,000 บาท - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลศรีสุนทร (70 x280x7) 137,000 บาท - สถานรับเลี้ยงเด็กในชุมชนด้อยโอกาสบ้านท่าเรือ (15 x280x7) 29,400 บาท <p>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 6 ลำดับที่ 11 หน้า 54</p>			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	25,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ เช่น ยางใน ยางนอก หัวเทียน น้ำมัน ค่าเปลี่ยนถ่าย น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	20,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน ,ดีเซล น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	20,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ กิจกรรมข่าวสารของเทศบาล โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น แผ่นป้าย โปสเตอร์ พู่กัน สี ฯลฯ น้ำมันหล่อลื่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>			
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	50,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ชุดการแสดง นาฏศิลป์ ฯลฯ พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ของโรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>			

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	90,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ ฟิล์ม หมึก หมึกพิมพ์ สายLan Hub Swicht Flashdrive ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
วัสดุการศึกษา	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุการศึกษา เช่นสื่อการเรียนการสอน หนังสือเรียน ฯลฯ เป็นเงิน 100,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อสื่อ/อุปกรณ์ /หนังสือฝึกทักษะ และเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ตามโครงการจัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เป็นเงิน 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน			
วัสดุอื่น	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะ และประเภทตามระเบียบและวิธีการงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	50,000	บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ภายในสำนักงานเทศบาล ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่เลขหมายต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้บริหารและประธานสภาเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบ อินเทอร์เน็ต ค่าโทรสาร ค่าสื่อสารอื่นๆ รวมทั้ง ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
งบลงทุน	รวม	3,195,900	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	1,145,900	บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน			

โต๊ะควบคุมพร้อมเก้าอี้สำหรับครูผู้สอน จำนวน 2 ชุด จำนวน 18,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะควบคุมพร้อมเก้าอี้สำหรับครูผู้สอน จำนวน 2 ชุด ชุดละ 9,400 บาท

โดยมีคุณลักษณะดังนี้

- โต๊ะทำงานทำด้วยพาดิเกิ้ลบอร์ดขนาดไม่น้อยกว่า 60 x 120 x 75 ซม. มีลิ้นชักสำหรับใส่เอกสาร
- โต๊ะคอมพิวเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 60 x 80 x 75 ซม. มีชั้นสไลด์สำหรับวางคีย์บอร์ด
- โต๊ะสำหรับเข้ามุมขนาดไม่น้อยกว่า 60 x 60 x 75 ซม.

- เก้าอี้คอมพิวเตอร์แบบมีพนักพิงสามารถปรับระดับสูงต่ำได้

- เบาะรองนั่งหน้าหุ้มด้วยหนังเทียมมีที่เท้าแขนฐานเก้าอี้มีล้อเลื่อนแบบ 5 แฉก

(เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 จึงขอ

อนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อในราคาท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้ออย่างประหยัด ฯ) โดยมีเหตุผลดังนี้

- 1.วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
- 2.ความจำเป็นที่ต้องซื้อนอกเหนือบัญชีฯ : ไม่มีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ
- 3.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : ทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็วเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ครุภัณฑ์การศึกษา

จัดซื้อไม้คทา จำนวน 2 ชุด จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ไม้คทา จำนวน 2 ชุด ชุดละ 5,000 บาท มีคุณลักษณะดังนี้

- เป็นไม้คทาใช้ควบคุมการทำงานบนกระดานอิเล็กทรอนิกส์แทนปากกาและเม้าส์ได้
- มีความยาวไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตรเหมาะสำหรับเด็กที่เอื้อมไปไม่ถึงด้านบนของกระดานอิเล็กทรอนิกส์
- อุปกรณ์เป็นแบบไร้สายไม่ใช่แบตเตอรี่

-มีฟังก์ชันพิเศษ เช่นการเลื่อนพอยเตอร์ (Pointer)
 การคลิกลากวางหมุนรอบจุดต่างๆบนกระดาน
 อิเล็กทรอนิกส์ได้ "เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชี
 ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ เพื่อถือ
 ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552จึงขอ
 อนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อในราคาท้องตลาดหรือ
 ราคาที่เคยจัดซื้ออย่างประหยัด ฯ " โดยมีเหตุผลดังนี้
 1) วัตถุประสงค์ เพื่อไม่ควหาใช้ควบคุมการทำงานบน
 กระดานอิเล็กทรอนิกส์แทนปากกาและเม้าส์ได้
 2) ความจำเป็นที่ต้องซื้อนอกเหนือบัญชี เนื่องจากไม่มี
 ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
 3) ประโยชน์ที่เทศบาลจะได้รับ เด็กและเยาวชนได้
 พัฒนาการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
 พ.ศ. 2557-2559เทศบาลศรีสุนทร ยุทธศาสตร์ที่ 2
 แนวทางที่ 1 ลำดับที่ 3 หน้า 48

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

<p>จัดซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน มี คุณลักษณะดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขนาดต้องไม่น้อยกว่า 120 ซีซี. - ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า - กรณีขนาดต่ำกว่าซีซี. ที่กำหนดไม่เกิน 5 ซีซี. หรือ ขนาดเกินกว่าซีซี. ที่ไม่กำหนดไม่เกิน 5 ซีซี. เป็น จักรยานยนต์ตามขนาดซีซี. ที่กำหนดไว้ <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 8 แนวทางที่ 3 ลำดับที่ 47 หน้า 100(ตั้งตามเกณฑ์มาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงบประมาณ ปี พ.ศ.2556)</p>	<p>จำนวน 46,400 บาท</p>
--	-------------------------

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

<p>อุปกรณ์นำสัญญาณภาพ VGA จำนวน 2 ชุด</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์นำสัญญาณภาพ VGA จำนวน 2 ชุด(เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีปรากฏในบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ เพื่อถือ ปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 จึง</p>	<p>จำนวน 11,000 บาท</p>
--	-------------------------

- สามารถรองรับภาษาไทยภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
- สามารถนำเสนอรูปแบบกราฟฟิกภาพนิ่งวิดีโอเสียงได้
- สามารถจัดเก็บค้นหาบันทึกข้อมูลลงในระบบคอมพิวเตอร์ (ฮาร์ดดิสก์ ซีดี ดีวีดี ฯลฯ)
- สามารถใช้งานร่วมกับโปรแกรมสำนักงานได้เช่น MS Office, Open Office และสามารถบันทึกข้อมูลที่เขียนลงรวมในไฟล์เอกสารไฟล์คำนวณ,ไฟล์นำเสนอ งานได้
- รองรับการเขียนด้วยลายมือและรับเข้าเป็นตัวพิมพ์มาตรฐานภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
- รองรับการแปลงลายมือเป็นสูตรทางคณิตศาสตร์
- สามารถทำงานร่วมกับระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Linux หรือ Mac หรืออื่นๆได้
- สามารถพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ได้

คุณสมบัติทางเทคนิค

- มีระบบเครื่องเสียงและลำโพง 1 คู่กำลังขับไม่ต่ำกว่า 20 Watt ต่อข้าง (RMS) ติดตั้งอย่างเรียบร้อยบนตัวกระดานจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง
 - ปากกาควบคุมการทำงานเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบเบตริกแบบไร้สายและไม่ใช้แบตเตอรี่
 - ปากกาควบคุมสามารถใช้งานเหมือนเมาส์ทั้งการคลิกซ้ายและคลิกขวา
 - มีโปรแกรมสนับสนุนการสร้างสื่อการเรียนการสอนที่มีคลังข้อมูลบทเรียนสำเร็จข้อมูลรูปทรงแบ่งเป็นหมวดหมู่ตามสาขาวิชาต่างๆ สามารถดึงมาใช้งานได้โดยง่ายและมีข้อมูลไม่น้อยกว่า 3,000 ข้อมูล
 - เป็นผลิตภัณฑ์มาตรฐานจากกลุ่มประเทศในยุโรป อเมริกาหรือญี่ปุ่น
 - มีหนังสือคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทย
 - ต้องมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าโดยตรง
1. วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานห้องเรียนอัจฉริยะ
 2. เหตุผลที่จำเป็นที่ต้องซื้อนอกเหนือบัญชี ฯ เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ทำให้มีความสะดวก รวดเร็วเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 จึงขอ อนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อในราคาท้องตลาดหรือ ราคาที่เคยจัดซื้ออย่างประหยัด ฯ) ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 เทศบาลศรีสุนทร ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 1 ลำดับ ที่ 3 หน้า 48

จัดซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิทัล จำนวน 2 เครื่อง	จำนวน	20,000	บาท
--	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล จำนวน 2 เครื่อง มีคุณลักษณะดังนี้

- ความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล
 - เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera)
 - ความละเอียดที่กำหนดเป็นความละเอียดที่เซ็นเซอร์ ภาพ (Image sensor)
 - มีระบบแฟลช (Flash)ในตัว
 - สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูล ได้อย่างสะดวก เมื่อข้อมูลเต็ม หรือเมื่อต้องการเปลี่ยน
 - สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่อง คอมพิวเตอร์ได้
 - มีกระเป๋าบรรจุกล้อง
- ตั้งจ่ายตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนัก งบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ พร้อมอุปกรณ์	จำนวน	65,800	บาท
---	-------	--------	-----

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ พร้อมอุปกรณ์และสายสัญญาณติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 32,900 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดี่ยว สามารถต่อกับ อุปกรณ์เพื่อฉายภาพจากคอมพิวเตอร์ และวีดีโอ
 - ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP โปรเจคเตอร์
 - มีความสว่างในการฉายภาพไม่ต่ำกว่า 3,000 ANSI Lumens
 - ความละเอียดภาพระดับ XGA เป็นระดับความ ละเอียดของภาพที่ True

(เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ เพื่อถือปฏิบัติให้
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.
0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 จึงขอ
อนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อในราคาท้องตลาดหรือ
ราคาที่เคยจัดซื้ออย่างประหยัด ฯ) ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559
เทศบาลศรีสุนทร ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 1 ลำดับ
ที่ 3 หน้า 48

ชุดเครื่องขยายเสียงพร้อมไมโครโฟนไร้สายและอุปกรณ์	จำนวน	60,000	บาท
--	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเครื่องขยายเสียงพร้อม
ไมโครโฟนไร้สายและอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด เพื่อจ่าย
เป็นค่าจัดซื้อ เครื่องขยายเสียงพร้อมไมโครโฟนไร้สาย
และอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด ชุดละ 30,000 บาท โดยมี
คุณลักษณะดังนี้

- เป็นชุดเครื่องขยายเสียงระบบสเตอริโอมีกำลังขับ
รวมไม่ต่ำกว่า 150 วัตต์ (rms)
- เป็นระบบการเสียงรอบทิศทาง 5 ทิศทาง
- รองรับการถอดรหัสเสียง Dolby Digital และ DTS
จากเครื่องเล่นดีวีดี
- มีช่องต่อไมโครโฟน 2 ชุดปรับแต่งเสียงได้ง่าย
และมีอุปกรณ์ ดังนี้
- เครื่องเล่น VCD/DVD โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- รองรับการเล่นแผ่น DVD , VCD, CD-R/RW และ
MP3
- สามารถถอดรหัสเสียง Dolby Digital
- มีช่องต่อไมโครโฟน 2 ชุด
- ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรล
- ชุดลำโพง โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- เป็นตุ้ลำโพงแบบ 2 ทิศทาง
- ตุ้ทำด้วยไม้หรือพลาสติกขนาดไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว
- รองรับกำลังขับสูงสุดของเพาเวอร์แอมป์ได้ 150W
rms ที่ 8 โอห์ม

- มีช่วงตอบสนองความถี่ในช่วงระหว่าง 40 Hz -20 kHz หรือกว้างกว่า
- มีขายืดลำโพงทำด้วยเหล็ก
- มีชุดลำโพงไม่น้อยกว่า 1 คู่
- ไมโครโฟนชนิดไร้สาย โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ไมโครโฟนเป็นแบบใช้ชนิดไร้สายใช้ย่านความถี่ UHF
- ตอบสนองความถี่ 40Hz-18KHz
- ตัวไมโครโฟนทำงานด้วยแบตเตอรี่ขนาด AA จำนวน 2 ก้อน
- แสดงผลด้วยหน้าจอ LCD
- ปรับระดับเสียงของไมโครโฟน A และ B ได้อย่างอิสระ
- ระยะการรับส่งสัญญาณไม่น้อยกว่า 50 เมตร
- มีไมโครโฟน 2 ตัว

(เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อในราคาท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้ออย่างประหยัด ฯ)ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 เทศบาลศรีสุนทร ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 1 ลำดับที่ 3 หน้า 48

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2

จำนวน 64,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาด ไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว) จำนวน 2 ชุด ชุดละ 32,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ไม่น้อยกว่า 8 MB จำนวน 1 หน่วย

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจำขนาด ไม่น้อยกว่า 1 GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB จำนวน 1 หน่วย

- มี DVD - Rw หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ Gigabit Ethernet หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อในราคาท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้ออย่างประหยัด ฯ)ตามเกณฑ์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีเหตุผลดังนี้

1.วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน

2.ความจำเป็นที่ต้องซื้อนอกเหนือบัญชีฯ : เนื่องจากที่มีอยู่ไม่เพียงพอ

3.ประโยชน์ที่เทศบาลจะได้รับ : มีการพัฒนาการเรียนการสอน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 เทศบาลศรีสุนทร ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 1 ลำดับที่ 3 หน้า 48

เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดฉีดหมึก (Inkjet)	จำนวน	8,400	บาท
---	-------	-------	-----

เพื่อจ่ายค่าเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 2 ชุด ชุดละ 4,200 บาท

โดยมีคุณลักษณะดังนี้

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
 - ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800 x 1,200 dpi
 - มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที
 - มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาที
 - สามารถสแกนเอกสารขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได้
 - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 x 2,400 dpi
 - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
 - สามารถถ่ายเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ
 - สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 90 สำเนา
 - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
 - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
- เครื่อง (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีปรากฏในบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อในราคาท้องตลาด หรือราคาที่เคยจัดซื้ออย่างประหยัด ฯ)ตามเกณฑ์ของ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีเหตุผลดังนี้
- 1.วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
 - 2.ความจำเป็นที่ต้องซื้อนอกเหนือบัญชีฯ : เนื่องจากที่มีอยู่ไม่เพียงพอ
 - 3.ประโยชน์ที่เทศบาลจะได้รับ : มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 เทศบาลศรีสุนทร ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 1 ลำดับที่ 3 หน้า 48

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 2 เครื่อง	จำนวน	10,600	บาท
--	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 5,300 บาท โดยคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 KVA และ 600 W
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

(เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อในราคาท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้ออย่างประหยัด ฯ)ตามเกณฑ์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีเหตุผลดังนี้

- 1.วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
- 2.ความจำเป็นที่ต้องซื้อนอกเหนือบัญชีฯ : เนื่องจากที่มีอยู่ไม่เพียงพอ
- 3.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ทำให้มีความสะดวก รวดเร็วเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 เทศบาลศรีสุนทร ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 1 ลำดับที่ 3 หน้า 48 ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ระดับจังหวัดภูเก็ต

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 750 VA	จำนวน	1,700	บาท
-------------------------------	-------	-------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 750VA จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- * มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 750 VA

(เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อในราคาท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้ออย่างประหยัด ฯ)ตามเกณฑ์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีเหตุผลดังนี้

- 1.วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
- 2.ความจำเป็นที่ต้องซื้อนอกเหนือบัญชีฯ : เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ
- 3.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ทำให้มีความสะดวกรวดเร็วเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 เทศบาลศรีสุนทร ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 1 ลำดับที่ 3 หน้า 48 ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ระดับจังหวัดภูเก็ต

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง	จำนวน	14,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง(เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณเพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อในราคาท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้ออย่างประหยัด ฯ)ตามเกณฑ์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้			
* มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 209 GHz หรือดีกว่า			
จำนวน 1 หน่วย			
* มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า			
มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB			
* มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือ			
ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 GB หรือมี Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 60 GB จำนวน			
1 หน่วย			
* DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย			
* มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ Gigabit			
Ethernet หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง			
* มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio			
ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว			
จำนวน 1 หน่วย			
โดยมีเหตุผลดังนี้			

- 1.วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
- 2.เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากที่มีอยู่ไม่เพียงพอ
- 3.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ทำให้มีความสะดวก รวดเร็วเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 -2559) นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 – 2559) ยุทธศาสตร์ที่ 8 แนวทางที่ 3 โครงการที่ 46 หน้าที่ 100 ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ระดับจังหวัดภูเก็ต

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง ไมโครคอมพิวเตอร์	จำนวน	3,800	บาท
<p>เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ชุด (เป็นครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณ และจัดซื้อในราคาท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้ออย่างประหยัด ฯ)ตามเกณฑ์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559) ยุทธศาสตร์ที่ 8 แนวทางที่ 3 หน้า 92 ลำดับที่ 13 ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ระดับจังหวัดภูเก็ต</p>			
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง ไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ชุด	จำนวน	7,600	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ชุด ราคาชุดละ 3,800 บาท</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง ไมโครคอมพิวเตอร์ - มีแผ่นซีดีรอม (CD-ROM) ชุดติดตั้งจำนวน 1 ชุด 			

(เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ เพื่อถือปฏิบัติให้
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.
0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 จึงขอ
อนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อในราคาท้องตลาดหรือ
ราคาที่เคยจัดซื้ออย่างประหยัด ฯ)ตามเกณฑ์ของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.
2557-2559 เทศบาลศรีสุนทร ยุทธศาสตร์ที่ 2
แนวทางที่ 1 ลำดับที่ 3 หน้า 48

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) สำหรับเด็กปฐมวัย เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) สำหรับเด็กปฐมวัย จำนวน 2 ชุด ชุดละ 25,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้ <ul style="list-style-type: none">- เนื้อหาบทเรียนสอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัยของ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546- สารการเรียนรู้มีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เป็นสื่อกลางถ่ายทอดด้านองค์ความรู้ต่างๆ ที่ เกี่ยวกับตัวเด็กบุคคลและสถานที่ธรรมชาติรอบตัวสิ่ง ต่างๆ รอบตัวเด็กเป็นต้น- เป็นสื่อที่ส่งเสริมทักษะด้านการอ่าน ฟัง พูด และ เขียน สำหรับการเขียนจะต้องแสดงให้เห็นถึงวิธีการ เขียนอย่างถูกต้องทั้งพยัญชนะไทยและพยัญชนะ ภาษาอังกฤษเสนอเป็นกราฟิกแอนิเมชัน- มีนิทานเสริม EQ รูปแบบเป็นการ์ตูนแอนิเมชันเล่า เป็นเรื่องราวในแต่ละเรื่องมีกิจกรรมภาพระบายสีและ กิจกรรมต่อภาพและมีไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง- มีโปรแกรมเสริมชาวปัญญาเป็นคำถามประกอบ ภาพโดยคำเฉลยเป็นการ์ตูนแอนิเมชัน- มีสารบัญหรือรายการหลัก (Main Menu) ที่มีการ จัดกลุ่มหัวข้อของโปรแกรมอย่างเป็นระบบชัดเจนซึ่ง จะต้องแยกส่วนเมนูหลักออกจากตัวบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอนอย่างเป็นอย่างอิสระผู้เรียน สามารถเลือกเรียนรู้ได้ตามความสนใจ	จำนวน	50,000	บาท
---	-------	--------	-----

- ผู้เรียนสามารถมีปฏิสัมพันธ์ (Interactive) กับตัวบทเรียนได้โดยตรง
- ภายในตัวบทเรียนมีปุ่มปรับลดระดับเสียงให้ดังหรือเบาได้
- มีแบบทดสอบเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ โดยแบ่งการทดสอบเป็น 3 ระดับ
- กิจกรรมใบงานต่างๆ สามารถพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ได้
- มีโปรแกรมกิจกรรมเสริมทักษะเกมฝึกทักษะและแบบทดสอบเตรียมความพร้อมรวมแล้วไม่น้อยกว่า 100 โปรแกรม
- มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายและโปรแกรมที่เสนอราคาจะต้องมีบันทึกข้อตกลงจากผู้มีลิขสิทธิ์ในการจัดจำหน่ายอย่างถูกต้อง

- โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ที่ผลิต ณ วันที่ ผลิต บริษัทผู้ผลิตจะต้องได้รับรองมาตรฐานวิศวกรรมซอฟต์แวร์หรือได้รับการรับรองกระบวนการบริหารจัดการด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างน้อยมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่งเช่น TQS/ISO 15504,ISO/IEC 29110 เป็นต้นโดยมีเอกสารรับรองอ้างอิง

- มีคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทย
เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อในราคาท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้ออย่างประหยัด ตามเกณฑ์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 เทศบาลศรีสุนทร ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 1 ลำดับที่ 3 หน้า 48

บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบมัลติมีเดียระบบ e-learning สำหรับครูปฐมวัย

จำนวน 95,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบมัลติมีเดียระบบ e-Learning สำหรับครูปฐมวัย จำนวน 2 ชุด ชุดละ 47,500 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้

-เป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรูปแบบมัลติมีเดีย
ทำงานผ่าน web browser บนระบบเครือข่าย
(Intranet)

-มีเนื้อหาบทเรียนที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและ
คอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 10 เครื่อง

-มีเนื้อหาบทเรียนเกี่ยวกับการใช้ห้องเรียนอัจฉริยะ

-มีเนื้อหาบทเรียนที่เกี่ยวกับการบำรุงรักษาห้องเรียน
อัจฉริยะ

-ใช้ร่วมกับระบบ e-Learning แบบโอเพ่นซอร์ส
(Open Source) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

-มีระบบการจัดการอย่างน้อย 3 ส่วนคือครูผู้สอน
นักเรียนและผู้ดูแลระบบ

-มีระบบบริการจัดการคลังข้อสอบรูปแบบมัลติมีเดีย
(เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ เพื่อถือปฏิบัติให้
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.

0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 จึงขอ
อนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อในราคาท้องตลาดหรือ
ราคาที่เคยจัดซื้ออย่างประหยัด ฯ)ตามเกณฑ์ของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.
2557-2559 เทศบาลศรีสุนทร ยุทธศาสตร์ที่ 2
แนวทางที่ 1 ลำดับที่ 3 หน้า 48

โปรแกรมคลังข้อสอบระบบมัลติมีเดียสำหรับเด็กปฐมวัย	จำนวน	76,000	บาท
--	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโปรแกรมคลังข้อสอบระบบ
มัลติมีเดียสำหรับเด็กปฐมวัย จำนวน 2 ชุด ชุดละ
38,000 บาท

โดยมีคุณลักษณะดังนี้

- มีแบบทดสอบวัดความรู้ด้านต่างๆ ครอบคลุมทักษะ
ความรู้พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ภาษาไทยภาษาอังกฤษ และ เชาวปัญญาเป็นต้น

- ข้อสอบมีรูปแบบเป็นมัลติมีเดียไม่น้อยกว่า 3,500
ข้อ

- มีรูปแบบข้อสอบที่หลากหลายเช่นจับคู่เลือกตอบ
เติมคำถูก/ผิดเป็นต้น

- มีระบบจัดเก็บคะแนนและรายงานผลของผู้ทดสอบ

- ครูผู้สอนสามารถเข้า (Import) แบบทดสอบที่มี

SCORM เข้าในระบบได้

- โปรแกรมมีลักษณะการทำงานผ่าน Web browser
ซึ่งรองรับกับการทำงานบนระบบเครือข่าย

(เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ เพื่อถือปฏิบัติให้
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.

0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 จึงขอ
อนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อในราคาท้องตลาดหรือ
ราคาที่เคยจัดซื้ออย่างประหยัด ฯ)ตามเกณฑ์ของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.
2557-2559 เทศบาลศรีสุนทร ยุทธศาสตร์ที่ 2
แนวทางที่ 1 ลำดับที่ 3 หน้า 48

โปรแกรมสื่อมัลติมีเดียพัฒนาทักษะขบวนการคิดเสริมเชาว์
ปัญญา

จำนวน 35,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโปรแกรมสื่อมัลติมีเดียพัฒนา
ทักษะกระบวนการคิดเสริมเชาว์ปัญญา จำนวน 2 ชุด
ชุดละ 17,850 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้

- เป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาให้ผู้สอนใช้พัฒนา
กระบวนการคิดและเสริมเชาว์ปัญญาของเด็กระดับ
ปฐมวัยโยทำกิจกรรมผ่านกระดานอิเล็กทรอนิกส์แบบ
โต้ตอบ

- มีรูปแบบเป็นสื่อมัลติมีเดียใช้งานง่ายมีคำแนะนำ
การใช้งานทุกหน้าจอ

- เนื้อหาและกิจกรรมต่างๆ จะต้องมีเนื้อหาที่
สอดคล้องกับสาระเรเรียนรู้อีกเกี่ยวกับเรื่องราวบุคคล
และสถานที่แวดล้อมเด็กธรรมชาติรอบตัวและสิ่ง
ต่างๆ รอบตัวเด็ก

- เป็นสื่อที่เน้นการพัฒนาทักษะด้านความจำการ
สังเกตจำแนกการจัดกลุ่มการเรียงลำดับการหา
ความสัมพันธ์กันและมีติสัมพันธ์

- มีกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อพัฒนาทักษะด้าน
กระบวนการคิด

- กิจกรรมใบบงานต่างๆ สามารถพิมพ์ออกทาง
เครื่องพิมพ์ได้

- มีฟังก์ชันปรับลดเพิ่มระดับเสียงทุกหน้าจอ

- มีคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทย

เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ เพื่อถือปฏิบัติให้
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.
0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 จึงขอ
อนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อในราคาท้องตลาดหรือ
ราคาที่เคยจัดซื้ออย่างประหยัด ตามเกณฑ์ของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
พ.ศ. 2557-2559 เทศบาลศรีสุนทร ยุทธศาสตร์ที่ 2
แนวทางที่ 1 ลำดับที่ 3 หน้า 48

โปรแกรมสื่อมัลติมีเดียพัฒนาทักษะพื้นฐานทางภาษา
จำนวน 2 ชุด

จำนวน 35,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโปรแกรมสื่อมัลติมีเดียพัฒนา
ทักษะพื้นฐานทางภาษา จำนวน 2 ชุด ชุดละ 17,850
บาท

โดยมีคุณลักษณะดังนี้

- เป็นโปรแกรมที่ออกแบบสำหรับให้ครูผู้สอนใช้สอน
เด็กระดับปฐมวัยผ่านกระดานอิเล็กทรอนิกส์แบบ
โต้ตอบ

- มีรูปแบบเป็นสื่อมัลติมีเดียใช้งานง่ายมีคำแนะนำ
การใช้งานทุกหน้าจอ

- เนื้อหาและกิจกรรมต่างๆ สอดคล้องกับหลักสูตร
ปฐมวัย พ.ศ.2546 ถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ ที่
เกี่ยวกับตัวเด็กและสถานที่ธรรมชาติรอบตัวสิ่งต่างๆ
รอบตัวเด็กเป็นต้น

- เป็นสื่อที่เน้นการสอนทักษะด้านการฟังพูดอ่านและ
เขียน

- กิจกรรมใบบงานต่างๆ สามารถพิมพ์ออกทาง
เครื่องพิมพ์ได้

- มีกิจกรรมภาพระบายสีเสริมจินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์ให้กับเด็กปฐมวัย

- พื้นฐานทางภาษาไทยอย่างน้อยจะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับพยัญชนะไทยสระการประสมคำด้วยสระอา สระอี สระอุ มาตราตัวสะกด

- พื้นฐานทางภาษาอังกฤษอย่างน้อยจะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับพยัญชนะภาษาอังกฤษทั้งตัวเล็กและตัวใหญ่ วันเดือนตัวเลขสีรูปทรงการสนทนาการทักทายอย่างง่ายประโยคคำถามง่าย

- มีฟังก์ชันปรับลดระดับเสียงทุกหน้าจอ

- มีคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทย

เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อในราคาท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้ออย่างประหยัด ตามเกณฑ์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 เทศบาลศรีสุนทร ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 1 ลำดับที่ 3 หน้า 48

โปรแกรมสื่อมัลติมีเดียพัฒนาทักษะและการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ จำนวน 2 ชุด

จำนวน 35,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโปรแกรมสื่อมัลติมีเดียพัฒนาทักษะและการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จำนวน 2 ชุด ชุดละ 17,850 บาท

มีคุณลักษณะดังนี้

- เป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาให้ครูผู้สอนใช้สอนวิชาคณิตศาสตร์สำหรับเด็กระดับปฐมวัยผ่านกระดานอิเล็กทรอนิกส์แบบโต้ตอบ

- มีรูปแบบเป็นสื่อมัลติมีเดียใช้งานง่ายคำแนะนำการใช้งานทุกหน้าจอ

- เนื้อหาและกิจกรรมต่างๆ แบ่งออกเป็น 6 มาตรฐานการเรียนรู้มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์การนับจำนวนและการคำนวณเรขาคณิต 2 มิติ และ 3 มิติพื้นฐานการวัดการชั่งการตวงเงินและเวลาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแผนภูมิรวมถึงการใช้

กระบวนการเรียนรู้คณิตศาสตร์ทางการคิดอย่างมีเหตุผลและการใช้กระบวนการในการคิดแก้ไขปัญหาต่างๆ

- เป็นสื่อที่เน้นการสอนทักษะด้านการเปรียบเทียบ
- จำแนกจัดกลุ่มหาความสัมพันธ์คำนวณเป็นต้น
- มีกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
- กิจกรรมใบงานต่าง ๆ สามารถพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ได้
- มีฟังก์ชันปรับลดเพิ่มระดับเสียงทุกหน้าจอ
- มีคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทย

เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อในราคาท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้ออย่างประหยัด ตามเกณฑ์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 เทศบาลศรีสุนทร ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 1 ลำดับที่ 3 หน้า 48

โปรแกรมสื่อมัลติมีเดียพัฒนาทักษะและการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 ชุด	จำนวน	35,700	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโปรแกรมสื่อมัลติมีเดียพัฒนาทักษะและการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 ชุด ชุดละ 17,850 บาท			
โดยมีลักษณะดังนี้			
- เป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาให้ครูผู้สอนใช้สอนวิชาวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กระดับปฐมวัยผ่านกระดานอิเล็กทรอนิกส์แบบโต้ตอบ			
- มีรูปแบบเป็นสื่อมัลติมีเดียใช้งานง่ายมีคำแนะนำการใช้งานทุกหน้าจอ			
- เนื้อหาและกิจกรรมต่างๆ จะต้องมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็กธรรมชาติรอบตัวและสิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก			

- เป็นสื่อที่เน้นการพัฒนาทักษะด้านการสังเกตการ
จำแนกการจัดกลุ่มการคิดอย่างมีเหตุผลและการหา
ความสัมพันธ์กัน
- มีกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์
- กิจกรรมใบงานต่างๆ สามารถพิมพ์ออกทาง
เครื่องพิมพ์ได้
- มีฟังก์ชันปรับเพิ่มระดับเสียงทุกหน้าจอ
- มีคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทย

เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ เพื่อถือปฏิบัติให้
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.
0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 จึงขอ
อนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อในราคาท้องตลาดหรือ
ราคาที่เคยจัดซื้ออย่างประหยัด ตามเกณฑ์ของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.
2557-2559 เทศบาลศรีสุนทร ยุทธศาสตร์ที่ 2
แนวทางที่ 1 ลำดับที่ 3 หน้า 48

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงิน เกินกว่า 5,000 บาท) เพื่อจ่ายเป็น ค่าบำรุงรักษา ค่า ปรับปรุงครุภัณฑ์ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท ตั้ง จ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	120,000	บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	2,050,000	บาท
อาคารต่าง ๆ			
โครงการก่อสร้างห้องครัวพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ (บริเวณ โรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร)	จำนวน	1,000,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างห้องครัวพร้อมติดตั้งอุปกรณ์
บริเวณโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร (ตามแบบแปลนของ
เทศบาลตำบลศรีสุนทร) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมา
จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 – 2559)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 6 โครงการที่ 6 หน้าที่ 55

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

<p>โครงการก่อสร้างเสาธงชาติ โรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเสาธงชาติโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร (ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลศรีสุนทร) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 – 2559) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 6 โครงการที่ 4 หน้าที่ 55</p>	จำนวน	250,000	บาท
<p>โครงการจัดทำป้ายชื่อโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำป้ายชื่อโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 – 2559) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 1 โครงการที่ 15 หน้าที่ 51</p>	จำนวน	100,000	บาท
<p>โครงการปรับปรุงระบบประปา พร้อมสร้างหอถังเก็บน้ำและระบบกรองน้ำโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบประปา พร้อมสร้างหอถังเก็บน้ำและระบบกรองน้ำโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร (ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลศรีสุนทร) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 – 2559) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 6 โครงการที่ 5 หน้าที่ 55</p>	จำนวน	500,000	บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</p> <p>ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (รายจ่ายเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงินเกิน 5,000 บาท)</p>	จำนวน	200,000	บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	4,372,000	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	4,372,000	บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	4,372,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนแก่อนุวยราชการสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้นักเรียนในเขตพื้นที่ตำบลศรีสุนทร ดังนี้</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ให้นักเรียน ดังนี้</p> <p>- โรงเรียนบ้านท่าหิน (300x200x20) 1,200,000 บาท</p>			

- โรงเรียนบ้านท่าเรือ (195 x200x20) 780,000 บาท
- โรงเรียนบ้านลิพอน (98 x200x20) 392,000 บาท
- โรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15) (420x200x20)
1,680,000 บาท

ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับเมื่อได้รับการจัดสรรจาก

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน นำมาจากแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2557 – 2559) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 6
โครงการที่ 1 หน้าที่ 54

-โครงการเงินอุดหนุนการสอนดนตรีไทยเพื่อพัฒนา
และส่งเสริมความสามารถพิเศษ

จำนวน 40,000 บาท

เพื่ออุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านลิพอน ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุน นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 –
2559) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 1 โครงการที่ 5
หน้าที่ 49

-โครงการเงินอุดหนุนและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้าน
กีฬา ไทยและศิลปะการป้องกันตัว (กระบี่ กระบอง)
จำนวน 40,000 บาท เพื่ออุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้าน
ลิพอน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน นำมาจากแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2557 – 2559) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทาง
ที่ 1 โครงการที่ 19 หน้าที่ 52

-โครงการอุดหนุนการจัดค่ายภาษาอังกฤษสำหรับ
เยาวชน จำนวน 160,000 บาท

เพื่ออุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านมาหนัก จำนวน
80,000 บาท และโรงเรียนวัดศรีสุนทร(มิตรภาพ 15)
จำนวน 80,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน นำมา
จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 – 2559)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 1 โครงการที่ 6 หน้าที่ 49

-โครงการอุดหนุนการเรียนรู้วิชาศิลปะเพื่องานอาชีพ
จำนวน 80,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ให้แก่โรงเรียนบ้านท่าเรือ
นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 – 2559)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 1 โครงการที่ 10 หน้าที่
49

.....